



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ชาวสวนเฮ! ปาล์มพุ่ง 8 บาท/กก. ห่วงปีบลดปาล์มขวด ต้น B5 ทุบราคาดี	ฐานเศรษฐกิจ
2. โครงการขุดลอกคลอง 17' ฉะเชิงเทรา สู่แผน 'กรมชลฯ' รับมือน้ำท่วม-ภัยแล้ง	ฐานเศรษฐกิจ
3. บทความ: ความท้าทายที่ SMEs ไทย ต้องปรับกลยุทธ์ธุรกิจ	ฐานเศรษฐกิจ
4. ทีดีอาร์ไอชี้ข้อดี-เสีย ผลกระทบ'เทรดวอร์'	มติชน
5. ลุ้นเม็ดเงินต่างชาติ ไหลกลับเข้าไทย	ฐานเศรษฐกิจ
6. ขุดลอกคลองอีก 4 แห่ง เพิ่มพื้นที่ระบายน้ำ สู่ภาคตะวันออก	ฐานเศรษฐกิจ
7. ถกทีมไทยแลนด์-ขึ้นเวทีเอเปค อึ้งคืบหน้ากัน-เปรู	มติชน
8. ภัยพิบัติคุกคามความหลากหลายชีวภาพ ยกระดับคลังข้อมูลกลางฯ ลดสูญเสีย	ไทยโพสต์
9. พลังงานต้น เจรจา OCA	ฐานเศรษฐกิจ
10. OCAความหวังใหม่ เพิ่มสำรองก๊าซไทย	ฐานเศรษฐกิจ

ชาวสวนเฮ! ปาล์มพุ่ง 8 บาท/กก.

ห่วงบีบลดปาล์มขวด ดัน B5 ทุบราคาดีง

ผลผลิตมีน้อย โรงสกัดแย่งซื้อ ดันราคาปาล์มน้ำมันพุ่ง 7.40-8.90 บาท/กก. ดิง“พาณิชย์” บีบปรับลดราคาน้ำมันปาล์มขวด ไม่ควรบิดเบือนกลไกตลาด ขณะกบง. ฉวยจังหวะ ปรับลดพสมดีเซลจาก B7 เหลือ B5 ชาวสวนส่งสัญญาณเคลื่อนไหวใหญ่ หากทุบราคาปาล์มดีง

ผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากเจอภัยแล้ง และโรคระบาดก่อนหน้า ทำให้ราคาปาล์มที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 7.40 - 8.90 บาท ส่งผลดีต่อเกษตรกร แต่อีกด้านหนึ่ง หากส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มขวดปรับตัวสูงขึ้นก็จะเป็นภาระต่อค่าครองชีพของผู้บริโภค และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของไบโอดีเซล

กรณีดังกล่าว นายพันศักดิ์จิตรรัตน์ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์ม น้ำมันแห่งชาติ(กนป.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงราคาซื้อขายผลปาล์มดิบ ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 7.40 - 8.90 บาทต่อ กก. ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 42 - 47.5 บาท/กก. ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 35.41 บาท/กก. ซึ่งราคาดังกล่าวไม่สามารถส่งออกได้อยู่แล้ว เมื่อผลผลิตน้อยความต้องการสูง ส่งผลทำให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแข่งขันกันรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรทำให้ขายได้ราคาสูงขึ้น แต่ผลปาล์มเวลานี้มีปริมาณไม่มาก

“หากสถานการณ์เป็นอย่างนี้ จะเข้าทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่ต้องการปรับลดสูตรผสมน้ำมันไบโอดีเซล (B100) จากปัจจุบันน้ำมันดีเซล B7 (พสม B100 ในเนื้อน้ำมันดีเซล 7%) เหลือ B5 ก็ขอให้กำหนดว่าราคาปาล์มเท่านี้จะต้องมี การเพิ่มสัดส่วน B7 แทนที่ ถึงจะยินยอม ส่วนกลุ่มผู้บริโภค ขอรวิงวอนให้เห็นใจพี่น้องเกษตรกร เพราะตอนนี้ตัดปาล์มได้ผลผลิตน้อย อาทิ จากในหนึ่งรอบปกติตัดได้ 5 ตัน แต่ปัจจุบันตัดรอบหนึ่งได้ 600-700 กก. แม้ว่าราคาที่ขายได้จะสูง แต่รายได้ก็ไม่มาก”

นายพันศักดิ์ ยังได้ยกตัวอย่างน้ำมันปาล์มขวดขนาด 1 ลิตร ใน 1 เดือน การบริโภคเฉลี่ยต่อคนก็ไม่หมดขวด หากราคาปรับเพิ่ม 5 บาท จากเดิม 48 บาท เป็น 53 บาทต่อขวดลิตรเมื่อนำมาเฉลี่ยวันรายวันก็ขึ้นไม่ถึง 50 สตางค์ อีกด้านหนึ่งในช่วงที่ผลผลิตออกมามาก เกษตรกรก็ขายปาล์มได้ราคาต่ำเหลือ 3.40-4 บาท/กก. ดังนั้นจึงอยากให้ภาครัฐมองให้รอบด้านหากให้ผู้ค้าตริ่งราคาน้ำมันปาล์มขวด เพราะเป็นจังหวะตามกลไกการตลาดโลก

ดังนั้นจึงขอเรียกร้อง อย่าปรับลดราคาน้ำมันปาล์มขวดที่ราคาสูงขึ้นแค่ระยะสั้นๆ 2-3 เดือน และการปรับลดน้ำมัน B7 เป็น B5 จะต้องชัดเจนว่าราคาปาล์มเท่าไรถึงจะปรับลดเป็น B5 และราคาปาล์มต่ำขนาดไหน ถึงจะเพิ่มสัดส่วนเป็น B7 เพราะต้องยอมรับว่าการ



ปริมาณการสมดุลน้ำมันปาล์ม

พฤศจิกายน 2567

1

ด้านอุปทาน

ผลปาล์มน้ำมัน (สดก.)	▶ 1.026
คิดเป็น CPO (อัตราน้ำมัน 18%)	▶ 0.185
สต็อกยกมา ค.ค.67	▶ 0.233
รวมอุปทาน	0.418

2

หน่วย : ล้านตัน

ด้านอุปสงค์ภายในประเทศ

บริโภค	▶ 0.050
อุตสาหกรรม	▶ 0.075
ไบโอดีเซล	▶ 0.098
รวมอุปสงค์ภายในประเทศ	0.223

ฐาน INFO GRAPHIC



ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

3

ด้านการส่งออก

	0.002
--	-------

4

ปริมาณการสต็อกคงเหลือ

	0.193
--	-------

เพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเรื่องดังกล่าวได้มีการประชุมกับผู้นำเกษตรกร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ข้อสรุป หากภาครัฐได้มีมาตรการดังกล่าวออกมาแล้ว ส่งผลกระทบต่อราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร ก็จะส่งสัญญาณให้ออกมาเคลื่อนไหวทันที

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุล

น้ำมันปาล์ม ได้มีการประชุม (4 พ.ย.67) ทางผู้แทนกระทรวงพลังงานได้คาดการณ์ว่าการใช้น้ำมันดีเซลในช่วงปลายปี จะเพิ่มขึ้นประมาณ 8-10% ส่วนการจะปรับลด หรือยังคงไว้ที่ B7 อำนวยการพิจารณาอยู่ที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นฝ่ายเลขานุการฯ

ทั้งนี้ ปริมาณการสมดุลน้ำมันปาล์ม เดือนพฤศจิกายน 2567 อยู่ที่ 0.193 ล้านตัน โดยพิจารณาจากปริมาณผลปาล์มน้ำมันที่ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** พยากรณ์ (ณ ส.ค.67) จำนวน 1.026 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ (อัตราน้ำมัน 18%) จำนวน 0.185 ล้านตัน รวมถึงการประมาณการความต้องการใช้ในประเทศ (บริโภค อุตสาหกรรม พลังงาน) 0.223 ล้านตัน โดยด้านบริโภคและอุตสาหกรรม อยู่ที่ 0.125 ล้านตัน ด้านพลังงาน อยู่ที่ 0.122 ล้านตัน ●

โครงการขุดลอกคลอง 17

ฉะเชิงเทรา

กรมชลฯ

รับมือน้ำท่วม-ภัยแล้ง



ากที่ผ่านมามาตราศรัฐ ได้มีนโยบายการ ดำเนินการเกี่ยวกับการ ขุดลอกคลอง บึง ลำน้ำ ทะเลสาบ แม่น้ำ ชล เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ที่ประชาชน ประสบปัญหากันอยู่เป็นประจำให้มีความ รวดเร็ว และสามารถรับมือได้ทันต่อ สถานการณ์ โดยให้แต่ละจังหวัด บูรณาการแผนงานการป้องกันและ แก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งเหล่านี้ใน

ภาพรวมทั้งจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์มากขึ้น

ล่าสุด "กรมชลประทาน" 1 ใน หน่วยงานของภาครัฐ ภายใต้การกำกับ ดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเก็บกัก รักษา ควบคุม การส่ง ระบายน้ำ หรือจัดสรรน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค เกษตรกรรม รักษาระบบนิเวศ อุตสาหกรรม ตลอดจนการป้องกัน ความเสียหายอันเกิดจากน้ำ

โดย 1 ในโครงการนั้น คือ โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้าง เหมมา คลองซอยที่ 17 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปัจจุบันพบว่า คลองซอยที่ 17 มีความ ตื้นเขิน ทำให้เกิดปัญหาในช่วงฤดู น้ำหลากไม่สามารถรับน้ำและเร่งระบาย น้ำได้เต็มศักยภาพ อีกทั้งในช่วงฤดูแล้ง ไม่สามารถส่งน้ำได้ถึงปลายคลอง กระทบ ต่อภาคเกษตรกรรมในพื้นที่

จากปัญหาเหล่านี้ สะท้อนให้ เห็นถึงการควบคุมและการบริหาร



นายวิวัฒน์
ผสมทรัพย์



โครงการขุดลอกคลอง โดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 17



พื้นที่
ตำบลคอนฉิมพลี
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปริมาณขุดลอก

93,623

ลูกบาศก์เมตร
(ลบ.ม.)

จุดเริ่มต้นโครงการ

ก้ กม.0+200

ถึง กม.14+760

ระยะทางรวม

14,560 เมตร

ปัจจุบันดำเนินการ
เสร็จแล้ว **100%**

กรมชลประทาน INFO GRAPHIC



จัดการน้ำที่ยังไม่ได้รับประสิทธิภาพเท่าที่ควร กระทั่งต่อชาวบ้านที่ได้ใช้น้ำ และอาศัยคลองสายนี้ในการดำรงชีวิตด้านการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ทำให้ "กรมชลประทาน" โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ได้รับหน้าที่ฟื้นฟูสภาพคลองเพื่อลดความตื้นเขิน และเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน ทำให้เกิดการระบายน้ำที่ตื้นเขินในช่วงฤดูฝน และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง

นายวิวัฒน์ ผสมทรัพย์

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เผยว่า โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 17 ตำบลคอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ถือเป็นคลองที่สำคัญของรังสิตใต้ มีความยาว 14 กิโลเมตร (กม.) ทำหน้าที่ระบายน้ำส่งน้ำ และกักเก็บน้ำ

โดยจะระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนสู่พื้นที่ตอนล่างและรับน้ำจากคลองหกวาสายล่างไปยังคลองแสนแสบ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ส่งน้ำเข้าคลองซอยต่าง ๆ ได้แก่ คลองซอยที่ 18 คลองซอยที่ 19 คลองซอยที่ 20 และคลองซอยที่ 21 ส่วนในฤดูแล้งสามารถกักเก็บน้ำได้ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ไว้ใช้เพื่อการเกษตร การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศ

นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

ได้เห็นถึงความสำคัญของคลองสายนี้ และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดทำแผนงานขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 17 คลองซอยที่ 19 คลองซอยที่ 20 และคลองซอยที่ 21 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชน สำหรับให้ทำการเกษตร การอุปโภคและบริโภค ในการรองรับช่วงฤดูฝน

ทั้งนี้หลังจากที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ได้ดำเนินการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา

คลองซอยที่ 17 พบว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งดินที่ได้จากการขุดลอกที่นำขึ้นกองไว้ช่วยเป็นตัวเสริมดินในจุดพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้จุดที่เคยเกิดน้ำท่วมจึงซ้ำซากได้รับการแก้ไขในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความจุของคลองสามารถระบายน้ำและกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)

ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้เข้ามาดูแลในพื้นที่ดังกล่าว ในส่วนของพื้นที่บริเวณที่มีการกีดขวางทางน้ำ เช่น วัชพืชต่าง ๆ เพื่อไม่ให้มีปัญหาและอุปสรรคในระหว่างที่บริหารจัดการน้ำและระบายน้ำ ซึ่งโครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 17 ถือเป็นโครงการสำคัญ ที่เป็นเส้นทางการบริหารจัดการน้ำ ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่อื่น ๆ เช่น ปทุมธานี และกรุงเทพมหานครได้



รับโอนสิทธิ์จากโครงการ และได้รับประโยชน์จากการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

สำหรับโครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 17 ตำบลคอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 100% โดยมีปริมาณขุดลอก 93,623 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และมีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.0+200 ถึง กม. 14+760 รวมระยะทาง 14,560 เมตร



ความท้าทายที่ SMEs ไทย ต้องปรับกลยุทธ์ธุรกิจ

ปี 2025 การค้าโลกและเศรษฐกิจไทยมีทั้งความท้าทายและโอกาส finbiz by ttb มาอัปเดตให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในภาคนำเข้า-ส่งออก จับตามองและเตรียมพร้อมรับมือ

โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย

เศรษฐกิจไทยในปี 2025 คาดว่า จะเริ่มฟื้นตัวหลังจากได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดของวิกฤตต่างๆ ไปแล้ว แต่ยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการ โดยวิเคราะห์ในแต่ละภาคส่วน ดังนี้

ภาคการบริโภคในประเทศ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 60% ของจีดีพี ยังเห็นโมเมนตัมการเติบโต อย่างไรก็ตามสิ่งที่อาจต้องพิจารณาเพิ่มคือ ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ระดับสูง อาจลดทอนการบริโภคกลุ่มสินค้าคงทน

ภาคการท่องเที่ยว คิดเป็นสัดส่วนถึง 12% ของจีดีพี ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าจะถึง 35 ล้านคนในปีนี้ และมีแนวโน้มที่จะเป็น 38 ล้านคนได้ในปี 2025 แต่ประเด็นที่น่าติดตามคือ จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่กลับมาเที่ยวไทยมีเพียง 60% เมื่อเทียบกับก่อนช่วงโควิด ในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่นับชาวจีนมีจำนวนใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด

ภาคการส่งออก พื้นตัวค่อนข้างดี ภาคการส่งออกยังเป็นตัวจักรสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างน้อย 2-3%

ภาคการผลิต ยังเห็นการเติบโตในกลุ่มสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ในขณะที่กลุ่มสินค้าคงทน เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เริ่มเห็นสัญญาณการหดตัว

ภาคการลงทุน แม้ทุกวันนี้ต่างชาติจะหันไปลงทุนที่เวียดนามกันค่อนข้างมาก แต่การลงทุนในประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในทิศทางที่ดี โดยเติบโตประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปี 2023 โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โรงงานผลิต Data Center และ PCBs

เทรนด์ธุรกิจ 2025 สิ่งต้องรู้สำหรับธุรกิจ SME

ปี 2025 จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ธุรกิจไทยจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก แต่ขณะเดียวกันก็มีโอกาสใหม่ๆ ที่รอให้เข้าไปคว้า SMEs ต้องคำนึงถึงกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการค้าโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากแนวโน้มที่สำคัญ ดังนี้

1.การค้าโลกมุ่งหน้าสู่เอเชีย การค้าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปยังตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะในเอเชีย ซึ่งมีโอกาสในการเติบโตมากขึ้น SME ควรหันมามองหาการค้ากับประเทศในเอเชีย เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสใหม่ๆ

2.ปรับตัวให้ทันต่อการแยกตัวของห่วงโซ่อุปทาน การเกิดสงครามการค้าและมาตรการกีดกันทางการค้า ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs จำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงขึ้นและมีมาตรฐานที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เช่น การใช้แนวคิด Go Green & ESG ในการผลิตและการตลาด

3.มาตรฐาน ESG ที่เพิ่มขึ้น การใช้มาตรฐาน ESG จะกลายเป็นเรื่องสำคัญในธุรกิจ โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้มาตรการทางการค้าจากประเทศตะวันตก SME ต้องเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการเข้าถึงตลาดโลก

4.กลยุทธ์การบุกตลาด

- **ตลาดสหรัฐ และยุโรป** หาช่องทางใหม่ในการส่งออก โดยเฉพาะจากสินค้าที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

- **ตลาดจีน** ใช้โอกาสจากช่องทางแพลตฟอร์มจีนที่ธุรกิจไทยเข้าถึงได้ในการรุกตลาดจีนที่มีประชากรจำนวนมาก พัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน

- **ตลาดอาเซียน** ใช้ยุทธศาสตร์ที่ตั้งของไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

- **ตลาดใหม่ในเอเชียและอื่นๆ** ค้นหาโอกาสในตลาดที่กำลังเติบโต เช่น อินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

5.การสร้างความยืดหยุ่น เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า

ดังนั้นการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจจะเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จในเศรษฐกิจปี 2025 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ รออยู่ SMEs ไทยต้องไม่หยุดนิ่งเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ●

ทีดีอาร์ไอชี้ข้อดี-เสีย ผลกระทบ'เทรดวอร์'

รับมือนโยบายทรัมป์
ทุนจีนย้ายฐานมาไทย
หวังสินค้าถูกทุบตลาด
ททท.ดึง4เจนบูมเที่ยว
ทอท.ดันสุวรรณภูมิท็อป 20 โลก
ใน 5 ปี สุชาติจุดพลุ Thai SELECT
ดูไบดึงกำลังซื้อตะวันออกกลาง
(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

ทีดีอาร์ไอ

พิชัยชี้เฟดลดดอกเบี้ยเพื่อลด

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน นายพิชัย ชุณหวิชร รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งอีก 0.25% ทำให้อัตราดอกเบี้ยเฟดอยู่ที่ 4.50-4.75% จากเดิมที่อยู่ที่ 4.75-5% เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ตามเวลาสหรัฐว่า แสดงถึงจุดยืนของทั้งสหรัฐและยุโรปว่ายังไม่เปลี่ยนแปลง เพราะสหรัฐเห็นแนวโน้มเงินเฟ้อที่ลดลง

"เมื่อเฟดลดอัตราดอกเบี้ย แสดงว่ายังเป็นเทรนด์เดิม ส่วนของไทยขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีความคิดเห็นอย่างไร โดยไทยต้องตามทิศทางของสหรัฐหรือไม่อย่างไร ก็เป็นหน้าที่ของ กนง.ชุดนี้ที่จะต้องดู" นายพิชัยกล่าว

นายพิชัยกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ไทยเราจะต้องไปดูอัตราดอกเบี้ยที่เป็นประสิทธิผลว่าของ

ประเทศใดสูงกว่ากัน ซึ่งเม็ดเงินตอนนี้พร้อมที่จะไหลไปไหนก็ได้ ในช่วงที่การเมืองสหรัฐยังไม่ชัดเจนว่านโยบายจะเป็นอย่างไร พอเงินไหลไปย่อมมีผลต่อค่าเงิน ซึ่งผู้ส่งออกของไทยไม่อยากจะเห็นค่าเงินบาทแข็ง

นายพิชัยกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเป็นส่วนสำคัญ ดังนั้น การบริหารค่าเงิน ควรทำให้บาทอ่อน แม้ว่าการผลิตเพื่อส่งออกของไทยจะมีส่วนหนึ่งในการนำเข้าสินค้ามาเพื่อผลิตภายในประเทศก็ตาม แต่ดูดุลการค้าแล้วส่งออกมีมูลค่ามากกว่า อย่างไรก็ตามวิธีการบริหารค่าเงิน ไม่ใช่ว่าจู้ จะทำให้มันอ่อน แต่ควรที่จะต้องมีระบบ ซึ่งทำได้หลายวิธี และเป็นไปตามเหตุผลของแต่ละประเทศ

รัฐบาลลุยแก้หนี้รายย่อย

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยนั้น ได้ปรับลดลง 0.25% เหลือ 2.25% จากเดิม 2.50% ซึ่งเป็นผลจากการประชุม กนง.เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ถือเป็น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.ในรอบ 4 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน อดีต นายกรัฐมนตรี จนถึงรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย ได้เรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมา เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)

รายงานข่าวระบุว่า ก่อนหน้านี้ นายพิชัย ชุณหวิชร รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหานี้เสียรายย่อยที่ค้างชำระหนี้ตั้งแต่ 30 วันจนถึง 1 ปี ที่อยู่ในธนาคารพาณิชย์ มูลค่าสินเชื่รวมกว่า 1 ล้านล้านบาท โดยเสนอยกเว้นดอกเบี้ยให้เป็นเวลา 3 ปี และผ่อนเงินต้นเหลือครึ่งหนึ่งของที่เคยผ่อน ซึ่งจากการประชุม กนง.เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีมติเห็นด้วยกับ

แนวทางของนายพิชัย โดยทรัพยากรที่ธนาคารจะใช้ตามแนวทางนี้ ทางธนาคารพาณิชย์ขอลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน (FIDF) และอีกส่วนหนึ่งเป็นทรัพยากรของธนาคารเองที่จะมาช่วยเหลือลูกหนี้เหล่านั้น

ทีดีอาร์ไอแนะไทยดักดวงลงทุนจีน

นายณณริฎ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโส จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งและได้รับเลือกกลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีกครั้งนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควร จะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกในระยะสั้นแน่นอน เนื่องจากได้หาเสียงนโยบายทางเศรษฐกิจไว้หลายอย่างมาก จะต้องจับตาดูว่าจะสามารถทำได้จริงครบถ้วนอย่างที่หาเสียงไว้หรือไม่

นายณณริฎกล่าวว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างมากนั้น คือ เรื่องของสงครามการค้ากับประเทศจีน ซึ่งสิ่งที่จะมีความเป็นไปได้คือการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศจีน 60-70% และจากประเทศอื่นๆ 20% ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเชิงบวก คือ การลงทุนจะเป็นบวกและมีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศจีนจะย้ายฐานการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามการค้า และอาจจะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ เนื่องจากเงินทุนจะไหลเข้ามา จึงขึ้นอยู่กับทางประเทศไทยว่าจะดักดวงโอกาสตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหน

หวังสินค้าจีนบุกไทยเพิ่มขึ้น

นายณณริฎกล่าวว่า แต่ถ้าหากมองในภาพเชิงลบ หากมีการขึ้นภาษีการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนในสหรัฐ ประเทศจีนก็อาจจะย้ายช่องทางไปยังประเทศที่เปิดรับ เช่น ประเทศไทย เป็นต้น จะส่งผลให้มีสินค้าจากจีนมากขึ้นและ

มีการนำกลยุทธ์ตีพิมพ์ราคามากขึ้น และจะเป็นผลกระทบให้กับผู้ประกอบการไทยได้ ในอีกมุมมองหนึ่งนโยบายทางเศรษฐกิจบางอย่าง เช่น การขึ้นภาษี หรืออื่นๆ อาจจะเป็นกลยุทธ์การชู้ประเทศอื่นๆ มาสนใจร่วมการค้ากับสหรัฐ ก็เป็นไปได้ ดังนั้น จึงเกิดการผันผวนในระยะสั้น เพราะทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยต่างก็ตื่นตัวและไม่สามารถคาดเดาได้ว่านายทรัมป์จะสามารถทำได้ทุกนโยบายหรือไม่

นายณัฐกรกล่าวว่า อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐ ซึ่งทรัมป์มีนโยบายพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาดำเนินการลดภาษีนิติบุคคล ขณะเดียวกันก็จะมีมาตรการภาษีอื่นๆ ซึ่งนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของทรัมป์จะเป็นแบบประชานิยมและจะกระตุ้นในระยะสั้น โดยการที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาคืบคลานขึ้นก็หมายความว่าค่าเงินภายในประเทศก็จะแข็ง ซึ่งประเทศไทยอาจจะได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทอ่อน ถึงแม้ว่าคนจะบอกว่าค่าเงินบาทอ่อน ก็จะดีกับการส่งออก แต่การส่งออกในช่วงที่มีสงครามการค้าอยู่ ก็เชื่อว่าขายออกไปได้ง่ายๆ แบบตรงไปตรงมา ในทางตรงข้าม สินค้านำเข้าก็จะแพง

ข้อดีผิดของขวัญปีใหม่ไม่ตรงจุด

นายณัฐกรกล่าวว่า สำหรับรัฐบาลไทยและเอกชนนั้น จะต้องจับตาดูข่าวสารของทางสหรัฐอเมริกาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในทางเศรษฐกิจบ้าง หลังจากที่นายทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถคาดเดาได้ 100% ว่านายทรัมป์จะเริ่มขับเคลื่อนนโยบายไหน จึงต้องมีการติดตามข่าวสารของการบริหารงานของนายทรัมป์อย่างต่อเนื่องและวางแผนในทีละจุด

นายณัฐกร กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในปี 2568 ว่า โดยส่วนตัวอาจจะไม่ได้สนับสนุนให้มีการอัดฉีดมาตรการลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนแล้ว เนื่องจากไม่ค่อยมีประสิทธิภาพและไม่ตรงจุด และเกิดผลน้อย ซึ่งเป็นลักษณะของประชานิยม รวมถึงทางรัฐบาลได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ไปแล้ว กับนโยบายแจกเงินหมื่นที่ใช้งบประมาณมหาศาล ดังนั้นจึงคิดว่าสิ่งที่รัฐทำอยู่ตอนนี้ถือว่าดีอยู่แล้ว และเศรษฐกิจไทยกำลังเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้น จึงไม่อยากให้ใช้งบประมาณมากกับมาตรการอัดฉีดของขวัญปีใหม่ในลักษณะนี้

กลไกจับตาไทยเกินดุลมกกัน

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย แจ้งว่า หลังนานโดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับชัยชนะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ สมัยที่ 2 และพรรครีพับลิกันสามารถครองเสียงส่วนใหญ่ทั้งในสภาบนและสภาล่าง ส่งผลให้นโยบายต่างๆ ที่ทรัมป์เคยหาเสียงไว้มีแนวโน้มที่จะสามารถผลักดันให้ผ่านสภาได้ไม่ยากนัก นโยบายกีดกันทางการค้าในภาพรวมและผลจากการเปลี่ยนแปลงซัพพลายเชนโลก ยังเป็นความเสี่ยงด้านต่ำต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ในระยะสั้นๆ ไทยอาจได้รับประโยชน์จากการเร่งนำเข้าสินค้าของสหรัฐ และการนำเข้าสินค้าจากไทยบางรายการเพื่อทดแทนสินค้าจีน ได้แก่ เหมืองถ่านหิน, เครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์โทรคมนาคม และของเล่น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ต้องระวังสินค้าส่งออกของไทยอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกมาตรการปรับเพิ่มภาษีศุลกากรนำเข้าของประธานาธิบดีทรัมป์ เนื่องจากไทยมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐสูงเป็นอันดับที่ 12 เมื่อปี 2566 ในบรรดาผู้ค้าทั้งหมด ซึ่งคงต้องติดตามและผลสุดท้ายน่าจะต้องขึ้นอยู่กับภาวะเจรจา ระหว่างทางการไทยกับสหรัฐด้วย นอกจากนี้ การส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยอาจได้รับผลกระทบจากแรงกดดันต่อเศรษฐกิจจีนที่มีมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไทยอาจได้อานิสงส์บางส่วนจากการย้ายฐานการผลิต แต่ผลบวกคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นเร็ว ดอกผลของการเคลื่อนย้ายเงินลงทุน (เอฟดีไอ) ไปยังประเทศต่างๆ คงจะไม่เกิดขึ้นในทันที และการพิจารณาเข้าโป่งลงทุนของผู้ประกอบการ ยังขึ้นกับอีกหลายเงื่อนไข ซึ่งนอกจากประเด็นเรื่องต้นทุนและโอกาสในการสร้างรายได้ระยะกลางของแต่ละสินค้าในแต่ละประเทศแล้ว คงอยู่ที่ว่าประเทศนั้นๆ จะถูกเรียกเก็บอัตราภาษีจากสหรัฐเท่าใด และการถูกตรวจสอบว่าเข้าข่ายเป็นบริษัทจีน หรือเกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนของจีนมากน้อยเพียงใดด้วย

นบข.ให้ค่าฝากข้าวตันละ1,500บ.

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ว่า ที่ประชุม นบข.ไฟเขียวมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2567/68 รวม 3 มาตรการ ประกอบด้วย 1.สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำข้าวเปลือก

นาปี เป้าหมาย 3 ล้านตัน วงเงิน 8,362.76 ล้านบาท โดยช่วยค่าฝาก 1,500 บาทต่อตัน ในกรณีเข้าร่วมกับสหกรณ์ สหกรณ์รับ 1,000 บาทต่อตัน เกษตรกรรับ 500 บาทต่อตัน เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง 15 เดือน เริ่มตั้งแต่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ-28 กุมภาพันธ์ 2568 และเกษตรกรสามารถนำข้าวไปขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยข้าวหอมมะลิตันละ 12,500 บาท ปรับเพิ่มจากปีก่อนที่ตันละ 12,000 บาท (+500 บาทต่อตัน) ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 11,000 ล้านบาท ปรับเพิ่มจากปีก่อนที่ตันละ 10,500 บาท (+500 บาทต่อตัน) ข้าวหอมปทุมธานี ตันละ 10,000 บาท ข้าวเจ้า ตันละ 9,000 บาท และข้าวเหนียว ตันละ 10,000 บาท หากข้าวราคาขึ้น เกษตรกรสามารถไปไถ่ถอนออกมา เพื่อนำมาจำหน่ายได้

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำข้าวรัฐช่วยดอกเบี้ย3.5%

นายพิชัยกล่าวว่า สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน ปรับเพิ่มจากปีก่อนที่เป้าหมาย 1 ล้านตัน (+0.5 ล้านตัน) วงเงิน 656.25 ล้านบาท โดยสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ย 1% รัฐช่วยดอกเบี้ย 3.5% ระยะเวลา 15 เดือน ระยะเวลาการจ่ายสินเชื่อตั้งแต่ ครม. มีมติ-30 กันยายน 2568 และ 3.ชุดเชือดดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการเก็บสต็อก เป้าหมาย 4 ล้านตัน วงเงิน 585 ล้านบาท โดยรัฐช่วยดอกเบี้ย 3% เก็บสต็อก 26 เดือน ระยะเวลาเริ่มซื้อตั้งแต่ ครม. มีมติ-31 มีนาคม 2568

นายพิชัยกล่าวว่า ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาทบทวนโครงการนุ้ยคนละครึ่ง เนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่า ยังมีข้อจำกัดและข้อพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำกลับไปทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีความเหมาะสม รัดกุม และสอดคล้องกับหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยให้คงมาตรการหรือโครงการในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนการเพิ่มระดับผลิตภาพของภาคการเกษตร ผ่านการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดิน การพัฒนาแหล่งน้ำ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และให้นำเสนอ นบข. อีกครั้ง

ดินสนามบินไทยท็อป20โลกในปี

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17045

หน้า: 1 (บนซ้าย), 7

Col.Inch: 183.30 Ad Value: 219,960

PRValue (x3): 659,880

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ที่ติอาร์ไอซีซีอดีต-เสี่ย ผลกระทบ'เทรดวอร์'

ที่ทำอากาศยานขางจีสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ นายชยธรรม พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมทำอากาศยานขางจี สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประชุมหารือเพื่อประสานความร่วมมือกันระหว่างนายยัม กุม เวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของ ทำอากาศยานขางจีกรุ๊ป (Changi Airport Group (CAG) ว่า กระทรวงคมนาคมได้วางเป้าหมายให้ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ดำเนินการพัฒนาทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ติด 1 ใน 20 อันดับแรก ของทำอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกภายใน 5 ปี โดยจะเร่งดำเนินการทั้งหมด 3 ระยะ

นายเกียรติ ภูมิงานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ปัจจุบัน ทอท. ได้เตรียมแผนพัฒนาเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบิน โดยตั้งเป้าว่าภายใน 5 ปี ทำอากาศยานในเขตกรุงเทพ ต้องมีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 200 ล้านคนต่อปี และไปสู่เป้าหมายการเป็น 1 ใน 20 ทำอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีแผนจะขยายโครงการส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันออก ใช้เวลาดำเนินการ 3 ปี รองรับผู้โดยสารเพิ่ม 15 ล้านคนต่อปี ควบคู่ไปกับการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ รองรับผู้โดยสารเพิ่มอีก 70 ล้านคนต่อปี เป็นรูปแบบอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่ เพิ่มพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ใกล้อาคารผู้โดยสาร เมื่อนำมารวมกับขีดความสามารถในปัจจุบันจะทำให้ ทสภ.รองรับผู้โดยสารได้ 150 ล้านคนต่อปี ขณะที่ทำอากาศยานดอนเมืองอยู่ระหว่างแผนพัฒนาระยะที่ 3 เพื่อรองรับผู้โดยสาร 50 ล้านคนต่อปี

สุขภาพจุดพลุ Thai SELECT ดูไบ

ที่ Emirates Golf Club เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานพิธีเปิดงาน Thai SELECT Festival 2024 (The 1st Thai SELECT Festival 2024 in Dubai) ว่า ได้รับมอบหมายจาก นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นประธานเปิดงาน Thai SELECT Festival 2024 เป็นการจัดครั้งแรก ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี งานนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการที่มีศักยภาพของไทย โดยเฉพาะสินค้าและบริการซอฟต์แวร์ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม แฟชั่น

ไลฟ์สไตล์ และร้านอาหาร Thai SELECT ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในยูเออี รวมถึงขยายโอกาสทางธุรกิจสินค้าและบริการของไทยในยูเออีและภูมิภาคตะวันออกกลางได้เพิ่มมากขึ้น

นายสุชาติกล่าวว่า การจัดงาน ได้ดำเนินการผ่านแนวคิด 5F ได้แก่ 1.Food โดยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีศักยภาพของไทยในยูเออี รวมถึงเชิญร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai SELECT ในยูเออีมาออกร้าน 2.Fight โดยการจัดแสดงศิลปะมวยไทย รวมถึงการสาธิตและเวิร์กช็อปสำหรับผู้เข้าร่วมงาน 3.Festival โดยการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการผสมผสานดนตรีไทย นาฏศิลป์ และประเพณีลอยกระทง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมรดกและวัฒนธรรมไทยแก่ผู้เยี่ยมชมงาน 4.Film โดยการจัดฉายภาพยนตร์ไทยที่เน้นวัฒนธรรมไทยและวัตถุดิบอาหารไทย 5.Fashion โดยการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยและการจัดร้านค้าชั่วคราว สำหรับจำหน่ายสินค้าแฟชั่นของไทย นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสินค้าของร้าน TOPTHAI ที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์ม LetsTango.com ซึ่งเป็น 1 ใน 10 แพลตฟอร์มชั้นนำของยูเออีและภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงการเจรจาการค้าของผู้ประกอบการสินค้าอาหาร สุขภาพความงาม และแฟชั่นที่เข้าร่วมร้าน TOPTHAI โดยการจัดงาน มี Exhibitor เข้าร่วมงาน จำนวน 23 บูธ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 23 ร้าน และภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงและแฟชั่นโชว์ผ้าไทย การจัดแสดงประเพณีลอยกระทง โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000-3,000 ราย

ททท.ดึง4คนดังบูมเที่ยวไทย

รายงานข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า ททท.ได้เปิดตัวโครงการ สุขทันที ปลายทางไทย มุ่งสร้างกระแสการเดินทางภายในประเทศช่วงปลายปี ด้วยการชักจูง Celebrities Marketing เชิญชวนคนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านเซเลบริตี้ 4 คนดังที่ครอบคลุมทุกเจนเนอเรชัน ได้แก่ ปาเต็ต ยูทอนา บุญอ้อม ตัวแทนกลุ่มวัยเก๋าย-ฮาร์ และครอบครัว เป็นตัวแทนกลุ่ม Multi Generation, วีเจจำ ณัฐจิวรินทร์ ตัวแทนกลุ่ม Gen Woman และเจ้านาย จินเจษฎ์ วรธนะ

สิน ตัวแทน Gen Z โดยมีสื่อโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางช่วงฤดูท่องเที่ยวที่อากาศเย็นสบาย

รายงานข่าวระบุว่า นอกจากแรงบันดาลใจจากเซเลบริตี้แล้ว ททท.ยังได้เปิด www.สุขทันทีปลายปีเที่ยวไทย.com ที่รวบรวมที่พักชั้นนำจากทั่วประเทศในสไตล์ที่หลากหลายกว่า 200 แห่ง ให้สามารถเลือกไปพักผ่อนสุดพิเศษ โดยจองผ่านเว็บไซต์ www.สุขทันทีปลายปีเที่ยวไทย.com มีส่วนลดตั้งแต่ 15-35% และรับส่วนลดเพิ่มอีก 5-10% เมื่อจองผ่านเว็บไซต์นี้ ทำให้ผู้จองได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 45% สำหรับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ มีหลากหลายระดับทั้งโรงแรมชั้นนำที่ได้รับรางวัล และโรงแรมเคอริ่งที่ไม่เคยลดราคามาก่อน อาทิ ที่พักเครือ SALA ลดปกติ 15% ในโครงการผ่าน ลดเพิ่มอีก 15% รวม 30 % โรงแรมอื่นๆ เช่น เดอะ ริเวอร์รี บาย เดอะธานี คอลเล็คชั่น, เดอะ เซลซี กระบี่, ซีวาครม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท, โรงแรมบ้านทะเลดาว และดุสิตธานี หัวหิน

รบ.ดัน'สุขทดลอง72สไตส์'

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระตุ้นท่องเที่ยวโค้งสุดท้ายเปิดตัวแคมเปญ "สุขทดลอง 72 สไตส์" พร้อมจัดทำ E book รวบรวมกิจกรรม 5 MUST DO สร้างจุดขายมุมมองใหม่กับเส้นทางท่องเที่ยว 72 เส้นทาง 72 สไตส์ จากแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยด้วยการจัดทำ E-book ทำให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านแนวคิด 5 Must Do in Thailand ให้ไม่ทำ ไม่ดู ไปกิน ไปเห็นด้วยตัวเองอย่างแท้จริง พร้อมเชิญ 5 KOLs ตัวท็อปในแต่ละวงการมาร่วมทำ Travel Vlog นำเสนอ 5 เส้นทางท่องเที่ยวตามสไตล์ของตนเอง เพื่อปลุกกระแสการท่องเที่ยวไทยในช่วงปลายปีอีกทั้งเพิ่มแรงส่งให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่องไปถึงปี 2568 เป็นปีแห่งความท้าทายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมุ่งเน้นการส่งเสริมเสน่ห์ไทยและเมืองน่าเที่ยว เพื่อกระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตร้อยละ 7.5 ในส่วนของเมืองน่าเที่ยวจะเพิ่มพลังให้เป็นเมืองที่น่าไปเที่ยวไปเยือนมากยิ่งขึ้น เพื่อกระจาย

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17045

หน้า: 1 (บนซ้าย), 7

Col.Inch: 183.30 Ad Value: 219,960

PRValue (x3): 659,880

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ที่ดีอาร์ไอชี้ข้อดี-เสีย ผลกระทบ'เทรดวอร์'

รายได้ผู้ท้องถิ่น โดยดึงกลยุทธ์ City Marketing พัฒนาเมืองต่างๆ ให้เติบโตเข้าใกล้ความเป็นเมืองหลักด้านการท่องเที่ยวค้นหาจุดขาย พลิกมุมมอง บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยของแต่ละพื้นที่ หมุนเวียนกันไปจากเมืองสู่เมือง จากภาคสู่ภาค เพื่อให้ประเทศไทยเป็นไฮซีซั่นตลอดทั้งปี

ซูปี'68ไทยจุดหมายเที่ยว

น.ส.ศศิภานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นิตยสารด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาอย่าง Travel + Leisure ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยให้เป็นจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวแห่งปี 2568 จากเสน่ห์ซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นของไทยทั้งด้านวัฒนธรรม อาหาร การพसानความเป็นไทยเข้ากับคามทันสมัยได้อย่างลงตัว ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายที่ต้องห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวในปีนี้ ขณะที่แต่ละภูมิภาคของไทยมีอัตลักษณ์ที่งดงาม นำหลงใหลและน่าค้นหา โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ที่มีความโดดเด่นในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรม มีร้านอาหารชั้นนำ และชุมชน LGBTQ+ (2025 Destination of the Year) ขณะที่แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระดับโลก อโกดา (Agoda) ได้จัดอันดับให้กรุงเทพฯ เป็นอันดับที่ 1 ของ 10 จุดหมายปลายทางที่ได้รับการจองเที่ยวบินมากที่สุด และเป็นอันดับ 2 ของ 10 จุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมสูงสุด และประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการจองมากที่สุดอันดับ 2 ของโลก แสดงถึงศักยภาพและจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวไทย ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับประสบการณ์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และสามารถเที่ยวชิล ริมหาด บนเกาะกว่า 1,430 แห่ง ซึ่งการท่องเที่ยวไทยตอบโจทย์ในทุกรูปแบบ

“การจัดอันดับเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพและความสำเร็จของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งในด้านธรรมชาติ กิจกรรม และวัฒนธรรม นายกรัฐมนตรี น.ส.แพทองธาร ได้มีนโยบายส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดงาน Thailand Winter Festivals ชวนคนไทยและชาวต่างชาติ เที่ยวเมืองไทยเพื่อสร้างรายได้ กระตุ้นเม็ดเงินทางเศรษฐกิจให้กลับคืนสู่ประชาชนต่อไป” น.ส.ศศิภานต์กล่าว

ลุ้นเม็ดเงินต่างชาติ ไหลกลับเข้าไทย >13

ถูรุษย
ฟื้นดีโพล์ไหลออกแล้ว
70% จากปีก่อน
ไหลเข้าสุทธิ
2.49 แสนล้านบาท
ค้ายกสิทธิไทยคาดสิ้นปี
เงินบาทแตะ
34.5 บาทต่อดอลลาร์
ลุ้นเงินทุนไหลกลับ
หากเศรษฐกิจไทยทยอยฟื้น
ฟากกรุงไทยมองอานิสงส์
ไอซีซีภาคท่องเที่ยวหนุนการฟื้นตัวปลายปี



สถานการณ์เงิน
ลงทุน จากนัก
ลงทุนต่างชาติ
(ฟื้นดีโพล์) ล่าสุด
6 พฤศจิกายน
พบว่า ฟื้นดีโพล์

ไหลออกสุทธิ 176,395 ล้านบาท
คิดเป็น 70.82% ของเงินไหลเข้า
สุทธิ 249,086 ล้านบาทในปีที่แล้ว
โดยเป็นการขายสุทธิในตลาด
ตราสารหนี้ 49,902 ล้านบาทและ
ตลาดหุ้น 126,492 ล้านบาท

นางสาวกาญจนา โชด-
ไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเปิดเผย
“ฐานเศรษฐกิจ” ว่า การเคลื่อนไหว
ของเงินบาทล่าสุด (7พ.ย.) เงินบาท
เคลื่อนไหวใกล้ระดับสิ้นปีที่แล้ว
จากระดับ 34.41 บาทต่อดอลลาร์
มาอยู่ที่ 34.14 บาทต่อดอลลาร์
อ่อนค่าลง 0.8% เท่านั้น จากแต่มี
ความผันผวนสูงถึง 7.8% รองจาก
เงินเยนเท่านั้นที่ผันผวนถึง 10.1%

“ค่าความผันผวนของเงิน
บาทต่อดอลลาร์ต้นปีเคลื่อนไหว
อ่อนค่าและเคยอ่อนค่าถึงเกือบ 8%
จากนั้นครึ่งปีหลัง (ต.ค.-พ.ย.) เงิน
บาทพลิกกลับมาแข็งค่า 6% สะท้อน
ความผันผวนของเงินบาททั้ง 2 ด้าน
และล่าสุดอ่อนค่าเพียง 0.8% เมื่อ
เทียบสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาคกับ
สกุลเงินดอลลาร์พบว่า ส่วน

ลุ้นเม็ดเงิน ต่างชาติ

การเคลื่อนไหว ของสกุลเงินทั่วโลก

→ สิ้นปี 2566 → 7 มิ.ย.67 (8.52น.)

หน่วย : ต่อดอลลาร์สหรัฐ



ยูโร* 1.1039 1.0722 เปลี่ยนลง -2.9% 5.6%	ปอนด์ สเตอร์ลิง* 1.2731 1.2890 เปลี่ยนลง +1.2% 5.9%	เยน ญี่ปุ่น 141.04 154.44 เปลี่ยนลง -8.7% 10.1%	ฟรังก์ สวิส 0.8414 0.8761 เปลี่ยนลง -4.0% 7.0%
บาท ไทย 34.14 34.41 เปลี่ยนลง -0.8% 7.8%	วอน เกาหลีใต้ 1,291.07 1,398.65 เปลี่ยนลง -7.7% 7.5%	ดอลลาร์ ไต้หวัน 30.58 32.31 เปลี่ยนลง -5.4% 8.0%	ดอลลาร์ สิงคโปร์ 1.3203 1.3339 เปลี่ยนลง -1.0% 4.2%
เปโซ สเปน 55.39 58.78 เปลี่ยนลง -5.8% 5.0%	รูเปียห์ อินโดนีเซีย 15,399 15,833 เปลี่ยนลง -2.7% 5.8%	ริงกิต มาเลเซีย 4,5940 4,4213 เปลี่ยนลง +3.9% 6.4%	รูปี อินเดีย 83.21 84.28 เปลี่ยนลง -1.3% 1.4%
หยวน จีน 7.1000 7.1827 เปลี่ยนลง -1.2% 2.9%	ดอง เวียดนาม 24,269 25,406 เปลี่ยนลง -4.5% 2.6%	ทองคำโลก 2,062.98 2,649.76 เปลี่ยนลง +28.4% 14.4%	ดัตช์ดอลลาร์ 101.33 105.21 เปลี่ยนลง +3.8% 5.4%

หมายเหตุ: * คือ ดอลลาร์ต่อสกุลเงินนั้นๆ +คือ แข็งค่า/ -คือ อ่อนค่า



การ เคลื่อนย้าย เงินทุน ต่างชาติ (ล้านบาท)	สิ้นปี 2566 ตลาด ตราสารหนี้ +48,392	6 พ.ย.67 -49,902
	ตลาดหุ้น +202,094	-126,492

ที่มา : SET, ThaiBMA และ KResearch

ไหลกลับเข้าไทย

ใหญ่อ่อนค่า ยกเว้นเงิน
ริงกิตยังคงแข็งค่าชัดเจน
ที่ 3.6%”

ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเคลื่อนไหวของ
ค่าเงินนั้น ครั้งปีแรก
ขึ้นกับปัจจัยธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (เฟด)
ส่งสัญญาณจะยืน
ดอกเบี้ยนโยบายใน
ระดับที่สูงนาน (High for Longer)
จากอัตราเงินเฟ้อยังไม่กลับสู่
เป้าหมาย ขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ยังไปได้ดีทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่า
ส่วนครึ่งปีหลัง เริ่มมีสัญญาณเฟด
จะต้องปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย
กระทั่งเฟดปรับลดดอกเบี้ยในอัตรา
0.50% จึงเห็นเงินดอลลาร์พลิกกลับ
มาอ่อนค่า ส่วนทางกับค่าเงินบาท
และปัจจัยที่ 2 คือ ราคาทองคำใน
ตลาดโลก ทำสถิติสูงเป็นประวัติการณ์
ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น

สำหรับภาพรวมเงินลงทุน
จากนักลงทุนต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์)
สะท้อนเงินทุนไหลออกจากทั้งตลาด
หุ้นและบอนด์ และแนวโน้มน่าจะ
ยังคงเห็นเงินไหลออกต่อเนื่องใน
ช่วงหลังของปีนี้ เพราะปัจจัยต่างๆ
ยังมีความไม่แน่นอนสูง ประกอบกับ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (บอนด์
ยีลด์) ในประเทศอื่นๆ น่าสนใจกว่า
บอนด์ยีลด์ในไทย โดยสักรมอง
แนวโน้มการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท
สิ้นปีนี้อยู่ที่ 34.50 บาทต่อดอลลาร์
แต่ระหว่างทางจะมีความผันผวน
และความไม่แน่นอนสูง รวมทั้ง
เศรษฐกิจที่รอการฟื้นตัวให้ชัดเจน
ฉะนั้นตลาดเปลี่ยนมุมมอง
ต่ออสังหาริมทรัพย์ของเฟด
อีกรอบว่า เฟดจะลดดอกเบี้ยแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งทำให้คนที่เคย
ขายดอลลาร์กลับมาซื้อดอลลาร์
บวกกับมุมมอง Trump Trade จึง
เป็นแรงหนุนเงินดอลลาร์ให้ขยับ
แข็งค่าขึ้น

“วันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวใน
โอกาสที่นายโดนัลด์ ทรัมป์จะชนะ
การเลือกตั้ง ดอลลาร์มาฟื้นต่อจาก
Trump Trade ช่วงนี้น่าจะมีการขาย
ทำกำไร และการเคลื่อนไหวหลังจาก
นี้อยู่บนความไม่แน่นอน ฉะนั้นระยะ
ถัดไปอาจจะเห็นเงินดอลลาร์แข็งค่า
เมื่อเทียบสกุลเงินหยวน อาจทำให้
มีผลต่อทิศทางค่าเงินดอลลาร์เมื่อ
เทียบกับเงินบาทบ้าง”

นอกจากปัจจัยเฉพาะของ
เมืองไทย เช่น ถ้าราคาทองคำยัง
ขยับขึ้น เงินบาทอาจจะไม่อ่อนค่าแรง
หรือหากวัฏจักรของเศรษฐกิจไทย
ทยอยฟื้นกลับมาบ้าง อาจได้เห็น
Inflow ขยับเข้ามาไม่ทำให้เงินบาท
อ่อนค่านัก

นายสงวน จงสกุล ผู้อำนวยการ
การฝ่ายอาวุโส ทีม Investment
and Market Research สายงาน
ธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคาร
กรุงไทยกล่าวกับ “ฐานเศรษฐกิจ”
ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อฟันด์โฟลว์ใน
ครั้งแรกปีนี้เป็นคือ การอ่อนค่าของเงิน
บาท ประกอบกับหุ้นไทยมีแรงกดดัน
ทั้งจากกระแสเงินทุนไหลออก อัตรา
กำไร/ผลประกอบการยังไม่ค่อยดี
มีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาล รวมถึง
เศรษฐกิจที่ไม่เติบโตและตลาดหุ้น
ไทยไม่มีกลุ่มที่จูงใจ ส่วนบอนด์ไทย
มาจากปัจจัยจากค่าเงินกับทิศทาง
ของการลดดอกเบี้ยของเฟด

จุดเปลี่ยนสำคัญคือ ไตรมาส 3
ปีนี้ ที่มีการซื้อสุทธิเกิดขึ้น แต่ปัจจัย
ต่างกันคือ เรื่องหุ้นจะมีเรื่องค่าเงิน

ที่มีทั้งอ่อนค่ากับแข็งค่า เนื่องจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินของ
เฟด ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยและ
ปรับลดดอกเบี้ยลงจริง 0.50% ใน
เดือนกันยายน ทำให้เงินบาทแข็ง
ค่าขึ้นและมีเรื่องกองทุนวายุภักษ์
เข้ามาเสริม บวกกับการเปลี่ยนตัว
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย ทำให้
เห็นความต่อเนื่องทางเศรษฐกิจ จึง
เริ่มมีการ Cover short ทยอยซื้อ

คืนกลับบ้างจากก่อนหน้านี้ทยอยขาย
ออกไป โดยภาพรวมเป็นการซื้อ
แต่ไม่ได้เป็นการซื้อสุทธิ

สำหรับบอนด์เดือนตุลาคม
กลับมาซื้อสุทธิ เพราะเงินบาทมี
ทิศทางอ่อนค่า พร้อมกับ Trump
Trade ได้เข้ามาแล้ว ซึ่งบอนด์ยีลด์
ของสหรัฐฯปรับขึ้น ผังไทย แม้จะไม่
ได้ปรับขึ้น ต่างชาติก็ต้องขายสุทธิ
ออกมก 4.99 หมื่นล้านบาท เพื่อให้
ภาพที่สอดคล้องกับภาพเชิงแมโคร
ของทั้งโลก ที่สำคัญ ตลาดบอนด์
ไทยมีสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติแค่
8% จึงกระทบน้อย

มองไปข้างหน้าระยะใกล้
ถึงครึ่งแรกของเดือนพ.ย.นี้ นักลงทุน
ยังระมัดระวังไม่น่ากลับมา รอดู
ปฏิริยาต่างๆ ให้นิ่งก่อน ส่วนการ
ประชุมของเฟดในรอบหน้ามีโอกาส
กว่า 70% มองเฟดจะลดดอกเบี้ย
อีก 0.25% ขณะที่มุมมองตลาด
ระยะยาวสิ้นปีหน้า ส่วนเงินบาท
ปกติปลายปีมีโอกาสแข็งค่ากลับมา
ได้บ้าง เพราะเป็นไฮซีชันจากการ
ท่องเที่ยว ●

ขุดลอกคลองอีก 4 แห่ง เพิ่มพื้นที่ระบายน้ำ สู่ภาคตะวันออก

บนค่อนข้างมาก เมื่อผ่านการขุดลอกคลองทั้ง 4 แห่ง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จครบ 100% จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับโครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง

ซอยที่ 16 สายล่าง ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณดินขุด 51,998 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยขุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ กม.0+400

นอกจากโครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 17 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ของ “กรมชลประทาน” โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จครบ 100% ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคและบริโภค ในช่วงฤดูแล้งตลอดจนช่วยระบายน้ำในช่วงฤดูฝนแล้ว

นายวิวัฒน์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีทางโครงการรังสิตใต้ได้ดำเนินการขุดลอกคลองในตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 16 สายล่าง โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 19 โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 20 และโครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 21

โครงการขุดลอกคลองทั้ง 4 แห่ง เป็นโครงการที่เชื่อมต่อกับโครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 17 ซึ่งเป็นแนวเส้นทางบริหารจัดการน้ำที่ช่วยระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกออกสู่แม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำนครนายก เนื่องจากในปัจจุบันคลองซอยที่ 17 เป็นพื้นที่ที่รับน้ำจากทางตอน

ขุดลอกคลอง 4 แห่ง จ.ฉะเชิงเทรา



ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 16 สายล่าง

- ปริมาณดินขุด **51,998** ลบ.ม.
- ระยะทาง **11,300** เมตร



ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 19

- ปริมาณดินขุด **67,223** ลบ.ม.
- ระยะทาง **18,660** เมตร



ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 20

- ปริมาณดินขุด **62,168** ลบ.ม.
- ระยะทาง **14,600** เมตร



ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 21

- ปริมาณดินขุด **80,327** ลบ.ม.
- ระยะทาง **13,975** เมตร



ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 10 - พุธ 13 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 4043

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 57.66

Ad Value: 72,075

PRValue (x3): 216,225

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชุดลอกคลองอีก 4 แห่ง เพิ่มพื้นที่ระบายน้ำสู่ภาคตะวันออก

ถึง กม.11+700 รวมระยะทาง 11,300 เมตร ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 และดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567

ส่วนโครงการชุดลอกคลอง โดยรถชุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 19 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณดินชุด 67,223 ลูกบาศก์ เมตร (ลบ.ม.) โดยชุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+100 ถึง กม.18+760 รวมระยะทาง 18,660 เมตร ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 และดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567

ด้านโครงการชุดลอกคลอง โดยรถชุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 20 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณดินชุด 62,168 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยชุดเริ่มต้นโครงการกม.3+100 ถึง กม.17+770 รวมระยะทาง 14,600 เมตร ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 และดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567

ปิดท้ายที่โครงการชุดลอก คลองโดยรถชุดจ้างเหมา คลองซอย ที่ 21 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณดินชุด 80,327 ลูกบาศก์ เมตร(ลบ.ม.) โดยชุดเริ่มต้นโครงการ กม.4+025 ถึง กม.18+000 รวม ระยะทาง 13,975 เมตร ระยะเวลา ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 และดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ วันที่ 17 กันยายน 2567 ●

ถกทีมไทยแลนด์-ขึ้นเวทีเอเปค อิงค์บินมะกัน-เปรู

นายกฯ คิวแน่น 10-18 พ.ย. ทักซิณทอดกฐิน 'คลองครุ' ธรรมนัส-โฆษกพปชร. ร่วม 'ภูมิธรรม' ลงตรวจเกาะกูด ดึงกฤษฎีกา-ออสส. นั่งเจทีซี

'นายกฯอิงค์'บินสหรัฐอเมริกา พบทีมไทยแลนด์-ประชุมเอเปค เปรู 10-18 พ.ย. โชว์ศักยภาพไทย ดึงนักธุรกิจมาลงทุน 'ทักซิณ' ประธานพิธีทอดกฐินวัดคลองครุ มี'ธรรมนัส' รมต. ส.ส.เพื่อไทย และโฆษก พปชร. ร่วม 'ภูมิธรรม' ลงตรวจเกาะกูด เผย'บัวแก้ว'ปิดฝุ่น 'เจทีซี' ดึง'กฤษฎีกา-ออสส.-สภาพัฒน์'ร่วม

(อ่านต่อหน้า 13)

ต่อจากหน้า 1

อิงค์

อิงค์บินมะกันถกทีมไทยแลนด์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางเยือนนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา และร่วมการประชุมผู้นำประเทศเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ครั้งที่ 31 ที่กรุงลิวมา สาธารณรัฐเปรู ในระหว่างวันที่ 10-18

พฤศจิกายน 2567 โดยนายกฯจะเดินทางเยือนนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน ตามเวลาประเทศไทย และจะพบกับทีมไทยแลนด์เป็นครั้งแรกเพื่อมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในภูมิภาคอเมริกา เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอเมริกา ให้เป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์ การส่งเสริมการค้าการลงทุนเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เป็นเป้าหมายของไทย นอกจากนี้ นายกฯยังเน้นนโยบายส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสีเขียว และการส่งเสริมซอฟต์แวร์ด้วย โอกาสนี้นายกฯได้พบปะแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นกับพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐ ปัจจุบันมีกว่า 4 แสนคน และที่แอลเอยังเป็นชุมชนไทยในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ 107,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัวและทำงานร้านอาหารไทย และนักศึกษาในทุกระดับ

ขึ้นเวทีเอเปคดันศก.บีซีจี

นายจิรายุก่อกล่าวต่อว่า สำหรับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก หรือเอเปค ครั้งที่ 31 ที่กรุงลิวมา สาธารณรัฐเปรู ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 21 ประเทศ อาทิ ไทย สหรัฐอเมริกา เปรู ชิลี เม็กซิโก รัสเซีย ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น จีน อองกง นิวซีแลนด์ ฯลฯ โดยนายกรัฐมนตรี จะหารือกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและแขกพิเศษของประธานเอเปค นอกจากนี้ ยังจะหารือระหว่างผู้นำเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคในช่วงระหว่างการประชุมอาหารกลางวัน ในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค ประจำปี 2567 และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในรูปแบบ Retreat อีกด้วย

"นายกรัฐมนตรีจะใช้การเข้าร่วมเวทีระดับโลกนี้ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของไทยในการมีส่วนร่วมในเวทีพหุภาคี สร้างความเชื่อมั่นและยืนยันความต่อเนื่องของนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลไทยพร้อมจะมีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ในที่ประชุมเอเปค พร้อมใช้โอกาสนี้หารือทวิภาคีกับผู้นำเขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมการประชุม อาทิ นางดินา เออร์ซีเลีย โบลัวร์เต เซการ์รา (H.E. Ms. Dina Ercilia Boluarte

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17045

หน้า: 1 (กลาง), 13

Col.Inch: 272.08 Ad Value: 448,932

PRValue (x3): 1,346,796

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ถกทีมไทยแลนด์-ขึ้นเวทีเอเปค ยิ่งคืบหน้ากัน-เปรู



ทอดกฐิน - นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในพิธีงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี โดยมีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
อดีตนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ส.ส.ร่วมงานคับคั่ง ที่วัดคลองครุ
(ปัฐวิกรณ์) เขตคันนายาว กทม. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน

Zegarra) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเปรู โดยมี
เป้าหมายที่จะเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน
ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น” นายจิรายุกกล่าว

‘ภูมิธรรม’ ลงตรวจเกาะกูด

ที่เกาะกูด จ.ตราด นายภูมิธรรม เวชยชัย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม พร้อม พล.อ.สนธิชนก สังขจันทร์
ปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางไป
เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด (นปก.)
อ.เกาะกูด จ.ตราด เพื่อบำรุงขวัญ และตรวจ
การปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลกองทัพเรือ (ทร.)
ที่ปฏิบัติงานบนเกาะกูด โดยมี พล.ร.อ.โพธิ์จรณ์
เฟื่องจันทร์ เสนาธิการทหารเรือ (เสท.ทร.) เป็น
ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ให้การ
ต้อนรับ พร้อมทั้งเรียนเชิญนายภูมิธรรมขึ้น
แท่นรับความเคารพ และเข้ารับฟังการบรรยาย
สรุปและตรวจพื้นที่ รวมถึงทักทายกำลังพล
และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ

โดยนายภูมิธรรมกล่าวให้โอวาทกำลังพล
หน่วยปฏิบัติการเกาะกูดตอนหนึ่งว่า ขอให้

กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้ม
แข็ง และยืนหยัดพร้อมสนับสนุนในส่วนที่มีความ
ขาดแคลน เพื่อให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เต็มขีดความสามารถ ยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของ
ไทย แต่ขณะนี้เนื่องจากมีการเตรียมที่จะเจรจา
ตามกรอบของเอ็มโอยู (MOU) 2544 อาจจะ
ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนขึ้นในสังคม
แต่ขออย่าให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ต่อไป ทั้งนี้ ทร.ได้จัดกำลังดูแลอียิปต์ของ
ชาติทางทะเล ด้านตะวันออก โดยเฉพาะพื้นที่
เกาะกูดมาตั้งแต่อดีต และเมื่อไทยประกาศ
ไหลไหลหวั่นไหว เมื่อ พ.ศ.2516 ทร.ได้ดูแลมา
อย่างต่อเนื่อง ยังไม่ปรากฏปัญหาในพื้นที่ ส่งผล
ให้ประชาชนดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ
ได้อย่างปกติสุข

เร่งเคลียร์ไม่เข้าใจเอ็มโอยู44

ต่อมานายภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ภายหลัง
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลที่หน่วย
ปฏิบัติการเกาะกูดว่า การเดินทางลงพื้นที่
วันนี้ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีมีความมั่นคงและ

รวม.กลาโหม พื้นที่นี้เป็นอียิปต์ของไทย มี
ทร.รับผิดชอบทั้งบนบกและทะเล การลงพื้นที่
เนื่องจากมีความไม่เข้าใจเอ็มโอยู 44 และ
พื้นที่เกาะกูด หากมองไปรอบๆ จะเห็นได้ว่า
เกาะกูดมีธงชาติไทยอยู่บริเวณรอบๆ รวมถึง
กำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ใช้ป้องกันประเทศ
อีกทั้งความสัมพันธ์ตามแนวชายแดน ผู้บังคับ
หน่วยระดับสูงของไทย-กัมพูชาไปมาหาสู่กัน
ผลัดกันมาเยี่ยมเยือน และร่วมทำกิจกรรม
ด้วยกัน พื้นที่ตรงนี้ได้มีอะไรวิกฤตหรือ
น่ากังวล ยืนยันว่าที่มีความสงบสุข มั่นคง
ปลอดภัย ทั้งนี้ นปก.เกาะกูด นอกจากดูแล
อียิปต์ประเทศแล้ว ยังทำหน้าที่ดูแลการ
เหตุทางทะเล อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ไม่มี
ปัญหาเรื่องการพิสูจน์สิทธิ หลายพื้นที่เป็นเขต
อุทยานพิสูจน์สิทธิได้พอสมควรแล้ว อาจต้อง
เร่งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินแห่งชาติ เพื่อใช้
วันแม่ ซึ่งมีความคืบหน้ามาตามลำดับ และ
จากที่ตนได้ประชุมเพิ่มงบประมาณส่งเสริม
ให้กรมแผนที่ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเรื่องนี้ให้สำเร็จเพื่อเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

ย้ำทบทวนใช้เอ็มโอยู44เจรจา

เมื่อถามว่าจะต้องปรับปรุงเอ็มโอยู 44 หรือ

เปลี่ยนใหม่หรือไม่ เพราะมองว่าผ่านหลายปีแล้วการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศกัมพูชายังไม่สำเร็จ และหลายฝ่ายเกิดความไม่สบายใจ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ที่ว่าไม่สบายใจต้องไปดูว่ามีจำนวนเท่าใด เพราะเอ็มโอยู 44 ไม่ได้พูดถึงผลประโยชน์อะไร เพียงแต่ระบุว่าพื้นที่ทับซ้อนที่อยู่ในกฎหมายทะเล เอ็มโอยู 44 ขอให้มาดำเนินการในเรื่องที่ยังตกลงกันไม่ได้อย่างสันติ เวลาจะผ่านไปก็ปี เอ็มโอยู 44 เป็นกลไกที่สำคัญ ทั้งกองทัพ กระทรวงต่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เห็นตรงกันว่าโลกนี้มีความสำคัญแม้แต่ภายนอกก็ ภิรมย์ อดีต รมว. ต่างประเทศ อดีตทหารเรือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เคยเป็นประธานคณะกรรมการร่วมเทคนิคฝ่ายไทย สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องนี้เดินทางต่อเนื่องมาในทุกรัฐบาล

นายภูมิธรรมกล่าวว่า ในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกษิตปูดชัดเจนไม่ใช่ เอ็มโอยู 44 ไม่มีประโยชน์ เพียงแต่ขณะนั้น รัฐบาลไม่พอใจสมเด็จฮุน เซน นายกษิต กัมพูชา แทรกแซงหรือไม่ จึงแสดงออกด้วยการตอบโต้ ไม่มีผลอะไร เพราะไม่ได้เข้าสภา หรือยกเลิก และกัมพูชาไม่ได้ยกเลิกด้วย มาถึงยุค พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกษิต ดำเนินการต่อ เรื่องนี้หากใช้พิจารณาอนุญาตให้ครบถ้วนจะเห็นได้ว่าไม่มีปัญหาอะไร กังวลเรื่องเดียวอย่าให้เอาผลประโยชน์ของพรรคการเมืองที่กำลังต่อสู้กันหรือแสดงออกจนกระทบผลประโยชน์ประเทศ เพราะเรื่องอธิปไตยหรือเขตแดนไม่ใช่ของเล่นอยากให้คำนึงผลประโยชน์คนไทยเป็นสำคัญ

พื้นที่ทุกฝ่ายร่วมนั่งถก.เจทีซี

นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่า สำหรับการลงพื้นที่เกาะกูดวันนี้ ท่ามกลางการต่อต้านของฝ่ายการเมืองและประชาชนบางกลุ่มนั้น ในฐานะจะเป็นผู้รับผิดชอบการแบ่งผลประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา ควรมาดูพื้นที่ที่จะเจรจากันเท่านั้นเองและมีการศึกษาเชื่อมโยงกำลังพลอยู่แล้ว ส่วนการตั้งคณะกรรมการร่วมเทคนิคฝ่ายไทย (JTC) เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ตามที่นายกาได้ระบุไปแล้ว ขณะนี้นายกาไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ แต่ระหว่างนี้กรมสนธิสัญญา กระทรวงการต่างประเทศนำร่างเดิมมาดัดแล้วปิดฝุ่น ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการโดยตำแหน่งเกี่ยวข้องกับเขตแดนกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายทะเล แต่



บินเกาะกูด - นายภูมิธรรม เวชชียัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด (นปภ.) อ.เกาะกูด จ.ตราด รับฟังการบรรยายสรุป และตรวจพื้นที่ รวมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน

พยายามให้เพิ่มสำนักงานกฤษฎีกา อัยการสูงสุด สภาพัฒนา ครอบคลุมมากขึ้น จะได้ไม่รู้สึกว่าการทำเพื่อคนกลุ่มหนึ่ง รัฐบาลแคร์เรื่องนี้ ไม่ต้องห่วง

ขออย่าปลุกขัดแย้งทุกเรื่อง

เมื่อถามว่ากรณีสมเด็จฮุน เซน เคยแต่งตั้งนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกษิต เป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจกัมพูชานั้นจะส่งผลต่อการเจรจาหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เรื่องนี้ไม่มีปัญหา คิดว่าจากการสำรวจเสียงต่อต้านที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องการเมืองที่ต่อสู้กันมากกว่ากรณีนายทักษิณ เกือบ 20 ปีมาแล้วที่ได้รับการแต่งตั้ง และนายทักษิณยังเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจประเทศอื่นด้วย ไม่ใช่เฉพาะกัมพูชา เพราะเห็นว่านายทักษิณประสบความสำเร็จแก้ปัญหาเศรษฐกิจ หลายประเทศเชิญไป แต่ประเด็นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นปัญหา และจบภารกิจไปแล้ว เรื่องธรรมดาอย่ากังวลและไปปลุกกันมาทุกเรื่อง ส่วนนายกาจะเดินทางมาเกาะกูดหรือไม่นั้น คงต้องสอบถามนายกาอีกครั้ง เพราะภารกิจมีมาก หากมาได้คงมา อย่างน้อยในฐานะคณะรัฐมนตรี ตนรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว การเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ เหมือนตัวแทน ครม.ทั้งคณะอยู่แล้ว

'นพดล'ยันเอ็มโอยู44จุดแข็ง

นายณพดล ปัทมะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แถลงเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกเอ็มโอยู 44 ว่าหากยกเลิกจะมีผลตามมาดังนี้ 1.จะทำให้ไม่มีกรอบในการเจรจา 2.ทั้งสองฝ่ายจะเข้าไปในพื้นที่อ้างสิทธิ์เพื่อสำรวจทรัพยากรไม่ได้ 3.จะไม่มีข้อตกลงเจรจาการแบ่งเขตแดนทางทะเล และการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของเอ็มโอยู 44 ซึ่งทำที่ของประเทศกัมพูชา ต้องการพัฒนาร่วมกันมากกว่าแบ่งเขตทางทะเล แต่เอ็มโอยู 44 กำหนดว่าต้องเจรจาควบคู่กัน ส่วนที่มีสมาชิกพรรค พปชร.กล่าวหาว่ารัฐบาลไปเกี่ยวข้องแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเล แล้วจะเป็นผลเสีย แต่เอ็มโอยู 44 ข้อที่สอง จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ ดังนั้น ถ้าเป็นห่วงแล้วจะไปยกเลิกทำไม ยิ่งต้องมีเอ็มโอยู 44 เพื่อป้องกันสิ่งที่คุณกลัวไม่ให้เกิดขึ้น ส่วนที่กล่าวหาว่ากัมพูชายังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) จึงยังไม่สามารถเจรจาได้นั้น ในเอ็มโอยู 44 ข้อที่สาม

บังคับว่าการแบ่งเขตทางทะเล ต้องกระทำตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น กัมพูชา มีพันธะต้องเจรจากับไทยบนพื้นฐานดังกล่าว

ชัดพพร.ค้านแผนการเมือง

นายพดลกล่าวว่า เกือบทุกรัฐบาลตลอด 23 ปีที่ผ่านมา ที่ดำเนินการเรื่องพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยและกัมพูชา มองว่าเอ็มโอยู 44 เป็นกลไกที่มีประโยชน์ในการเจรจา แม้แต่รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีต นายกรัฐมนตรี เคยมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือนธันวาคมปี 2557 ว่าให้เจรจาทันทีรอบเอ็มโอยู 44 แม้แต่ พล.อ.ประยุทธ์ วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พชร. รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ยังเป็นประธานคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค (JTC) มา 8 ปี แล้วทำไมตอนนี้มาบอกว่าจะเป็ผลเสียต่อประเทศไทย

“ทำไมเพิ่งมีความรู้สึกตอนนี้ ตอนเป็นรัฐบาลร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ หรือพรรค พท. ก็ไม่เห็นหือยกเรื่องนี้ขึ้นมา แต่ตอนนี้หือขึ้นมา คนก็ตั้งคำถามว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่” นายพดลกล่าว และว่า ย้ำว่าเอ็มโอยู 44 ไม่มีผลเสียกับสิทธิด้านเขตแดนของไทย และไม่ได้อยอมรับเส้นแบ่งเขตแดนที่กัมพูชาประกาศไว้ การกล่าวอ้างเช่นนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ยืนยันว่าไม่มีข้อความตอนใดในเอ็มโอยู 44 ที่ยอมรับ ไม่อย่างนั้นจะเจรจาทำไม นอกจากนี้ ในหน้าที่สามของเอ็มโอยู 44 ก็มีเส้นแบ่งเขตแดนของไทยอยู่ในนั้น ทำไมจึงไม่ตีความว่ากัมพูชายอมรับเส้นที่ไทยลาก

ไม่เห็นเหตุผลเลิกเอ็มโอยู

นายพดลกล่าวต่อว่า ส่วนเอ็มโอยู 44 สามารถยกเลิกได้หรือไม่ นั่น ต้องเข้าใจก่อนว่า เอ็มโอยู 44 ไม่ใช่แค่บันทึกความเข้าใจ แต่เป็นสนธิสัญญา เพียงแต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาก่อนไปลงนาม ซึ่งตามหลักกฎหมาย หากเซ็นมานานแล้วไม่สามารถปฏิบัติได้สักที ก็เป็นเหตุให้ฝ่ายหนึ่งสามารถยกเลิกโดยฝ่ายเดียวได้ แต่หากอีกฝ่ายมองว่าเป็นการยกเลิกโดยชอบด้วยกฎหมาย เขาก็มีสิทธิที่จะฟ้องได้ เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ากัมพูชาจะทำที่อย่างไร ตนยืนยันว่า ไม่มีตรรกะอะไรที่จะไปยกเลิก หากการเจรจาไม่สำเร็จ ในเอ็มโอยู 44 ข้อห้า ระบุไว้ว่า จะไม่กระทบการอ้างสิทธิทางทะเลของแต่ละฝ่าย เป็นการล็อกไว้สองชั้น เหมือนใส่หมวกกันน็อกนั่งอยู่ในรถถัง

‘ทักษิณ’ทอดกฐินวัดคลองครุ

ที่วัดคลองครุ (ปัฐวิกรม) เขตคันนายาว กทม. มีงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี โดยนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ขณะที่นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และ น.ส.ชญาดา วิภัติภูมิประเทศ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สท.) เขตคันนายาว กทม. เป็นประธานถวายผ้ากฐิน โดยมีนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ, นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ประธานสภา กทม., นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ (พชร.) น.ส.ชัตติยา สวัสดิผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.กิตติธัญญา วาจาดี ส.ส.อุบลราชธานี พรรค พท. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย โฆษกพรรค พชร. ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ เข้าร่วมงาน ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัสเปิดเผยสั้นๆ ว่า “มาทำบุญกับนายพลภูมิ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทักษิณได้ถวายผ้ากฐินและถวายตาลปัตร ปักชื่อ “ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี” โดยมียอดจตุปัจจัยกว่า 2.2 ล้านบาท

ไม่ตกใจปลุกค่านเอ็มโอยู44

ต่อมานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีมีกลุ่มเคลื่อนไหวคัดค้านการเจรจาตามเอ็มโอยู 2544 ว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชาที่ถูกหือยกขึ้นมาเป็นประเด็นอีกครั้งว่า เอ็มโอยู 44 คือบันทึกข้อตกลงที่จะคุยกันในเรื่องที่ยังไม่ได้ตกลงกัน ยังไม่เรียกว่าเป็นข้อตกลง ที่ไม่ต้องเข้าสภา เพราะเป็นเพียงบันทึกข้อตกลงที่จะคุยกันในเรื่องที่ยังสองฝ่ายไม่ตกลงกันว่าจะปรับตัวเข้าหากันได้อย่างไร เป็นแนวที่จะคุยกัน ไม่ได้ตกลงอะไรกันเลย ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ, สนธิสัญญา ระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ในช่วงที่ประเทศ

กัมพูชาเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรเลย บางคนไม่ทราบว่าเอ็มโอยู 44 คืออะไรแต่ขอตีไว้ก่อน

ชี้พท.มาก่อนสัมพันธ์สุนเซน

เมื่อถามว่า มีการนำประเด็นดังกล่าวมาโจมตีรัฐบาล นายทักษิณกล่าวว่า ไม่เห็นมีอะไรให้ตื่นเต้นเลย ส่วนที่มีการนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ของนายทักษิณกับสมเด็จพระสุนเซน อดีตนายกฯกัมพูชานั้น เป็นคนละเรื่องกัน

“ตอนที่ผมเป็นนายกฯ ตอนที่ผมมีปัญหาเรื่องการบุกเผาสถานทูตไทยประจำกัมพูชาปี 2546 ตอนนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันเลย แต่ถือว่าผลประโยชน์ประเทศมาก่อน โดยมีการคุยกันว่า ถ้าเอาไม่อยู่จะส่งเครื่องบินไปรับ ผมก็ส่งไปรับไม่เห็นมีอะไรเลย ผลประโยชน์ประเทศมาก่อน ความเป็นเพื่อนก็คือเพื่อน แต่ผลประโยชน์ของประเทศคือคนละเรื่องกัน” นายทักษิณกล่าว

ไม่หวั่นสอบชั้น14-ยุพท.

นายทักษิณกล่าวถึงประเด็นการถูกวิพากษ์วิจารณ์ระหว่างพักโทษที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจอย่างติดตลกว่า “ชั้น 14 15 16 17 ไม่มีอะไรหรอก ไม่มีอะไรเลย จะหาเรื่องก็หาเรื่องกันไปเรื่อยๆ แล้วกัน ไม่เป็นไร คนจะหาเรื่อง ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็จบ” เมื่อถามว่าที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ออกมาเปิดเผยและยื่นเรื่องให้ ป.ช.ตรวจสอบในขณะนี้กังวลหรือไม่ นายทักษิณกล่าวว่า อยากทำอะไร ทำเถิด เมื่อถามว่าเป็นประเด็นที่ถูกนายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตนายกรัฐมนตรี พระพุทธะอิสระ ไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วย นายทักษิณถึงกับร้องว่า “โอ้ยนี้ เราได้อยู่แต่ละคนมีวัตถุประสงค์อะไรก็เลยๆ ยื่นไว้โยม แก่แล้ว”

เมื่อถามว่า มีคำร้องที่ถูกยื่นยุบพรรคเพื่อไทย (พท.) ด้วยกังวลหรือไม่ นายทักษิณส่ายหน้า พร้อมกล่าวว่า ไม่เห็นมีอะไรต้องกังวลทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย ประเพณีปฏิบัติ ไม่เห็นต้องสนใจอะไร ก็ทำงานไป คนจะร้องก็ร้องไป เมื่อถามว่า พรรคร่วมรัฐบาลยังสามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่ นายทักษิณกล่าวว่า ไม่เห็นมีอะไร เห็นทำงานกันดี นายกฯเรียกประชุมเรื่องพื้นที่อ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน (Overlapping Claims Area: OCA) ก็ร่วมมือกันแล้วก็ออกมาแถลงการณ์ด้วยกัน ส่วนกรณีสัญญารถไฟ 3 สนามบินที่อาจ

กระทบกับสัมพันธภาพระหว่างรัฐบาล ยืนยันว่าไม่เห็นมีอะไรเลย

เมื่อถามว่า มีคำร้องให้ตรวจสอบ 6 พรรคร่วมรัฐบาลเข้าบ้านจันทร์ส่องหล้า หลังนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายฯ ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งด้วย นายทักษิณกล่าวว่า ไม่มีอะไรเลย ขออย่าว่าในคืนที่พรรคร่วมเข้าไปบ้านจันทร์ส่องหล้ามันไปกินมามาก มามากอร่อย

ชี้พวกเขาประจำโจมตี'อึ้ง'

เมื่อถามว่า มองกระแสที่มีต่อตัวนายฯ อย่างไรหลังถูกโจมตีทั้งที่เพิ่งทำงานได้ไม่นาน นายทักษิณกล่าวว่า อย่าเรียกว่ากระแสดีกว่า มันเป็นกลุ่มผู้คน ส่วนใหญ่ก็เป็นเขาประจำ และมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องถูกโจมตี ซึ่งนายฯ เห็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆ มันเป็นแบบนี้แหละ ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่า ตัวท่านเองกลายเป็นประเด็นให้นายฯ ถูกโจมตีด้วย นายทักษิณกล่าวว่า "ไม่เป็นไร แค่โจมตีผมคนเดียวดีกว่าง่ายดี เพราะผมไม่ได้เป็นอะไร" ทั้งนี้ นายทักษิณ กล่าวประเมินการทำงานของนายฯ ว่า ดี มุ่งมั่น และก็รู้เรื่องราวของประเทศได้ดีมาก

ผู้กองแยมส.ส.แห่ชูปกฉัตร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรค พปชร. กล่าวถึงการเปิดตัวพรรคกล้าธรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ จะร่วมเดินทางไปแสดงความยินดีหรือไม่ว่า พรรคกล้าธรรมมีนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าพรรค ได้มีการประสานกัน ในฐานะที่เป็นนักการเมืองที่เคยอยู่ด้วยกัน ซึ่งเข้าใจว่าจะเปิดที่ทำการพรรคในเดือนธันวาคมนี้ เมื่อถามว่า มีศิษย์เก่าพรรค พปชร. จะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกพรรคกล้าธรรมหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส

กล่าวว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามาสมัครในเวลานี้ที่ทราบ มีนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ อดีตนายทะเบียนพรรค พปชร. เป็นรักษาการเลขาธิการพรรคและนายทะเบียนอยู่ ทราบว่ามีพี่น้องจากพรรค พปชร. ที่ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเกินกว่า 20,000 เสียง ส่วนใหญ่ย้ายเข้ามาที่พรรคกล้าธรรมด้วย เมื่อถามย้ำว่า จะเข้าไปร่วมแสดงความยินดีในวันที่เปิดทำการพรรคหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ก็เป็นเรื่องปกติที่จะเข้าไปแสดงความยินดี

โหวตประชามติขั้นครึ่ง20พ.ย.

นายนิกร จำนง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกันเพื่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประชามติ (ฉบับที่. ...) พ.ศ. ... ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอการแก้ไข พ.ร.บ.ประชามติแบบ 1 ขั้นครึ่ง ต่อที่ประชุม กกต.ร่วมว่า มองว่าจะเป็นการออกที่ประนีประนอมระหว่าง ส.ส.กับสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพราะจะเห็นได้จากการประชุม กกต.ร่วมในครั้งแรกฝ่าย ส.ว.และ ส.ส.มีหลักที่ยืนในจุดของตัวเองระหว่างการให้ทำเสียงข้างมากเพียง 1 ขั้น กับเสียงข้างมาก 2 ขั้น เมื่อถามว่า กกต.ร่วมจะนัดประชุมเพื่อพิจารณาเงื่อนไขการทำประชามติ 1 ขั้นครึ่งเมื่อใด นายนิกรกล่าวว่า ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ในวันนั้นคาดว่าจะมีการลงมติเลย โดย กกต.จะเชิญทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และตัวแทนบริษัทไปรษณีย์ไทย เข้ามาร่วมประชุมกับ กกต.ด้วยอาจจะมี การลงมติในวันนั้นเลย การลงมติในวันนั้นจะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญเพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมาใหม่



ภัยพิบัติคุกคามความหลากหลายชีวภาพ
ยกระดับคลังข้อมูลกลางฯ ลดสูญเสีย

หน้า... **13**

ภัยพิบัติคุกคามความหลากหลายชีวภาพ ยกระดับคลังข้อมูลกลางฯ ลดสูญเสีย



ปัจจุบันสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ แม
กระทั่งจุลินทรีย์ ถูกคุกคามจากหลาย
ปัจจัย ทั้งภาวะโลกเดือด ภัยพิบัติที่
รุนแรงและแนวโน้มเกิดขึ้น ตลอดจนกิจกรรม
จากน้ำมือมนุษย์ที่ทำลายถิ่นที่อยู่อาศัย ดิน น้ำ
ป่า ให้เสื่อมโทรม การปกป้องและลดความ
เสี่ยงสูญเสียทรัพยากรจำเป็นต้องบูรณาการ
ร่วมมือกันดำเนินการอย่างจริงจังให้ครบทุกมิติ
ล่าสุด สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ จัด
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดทำระบบ
คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย โดยมีนายประเสริฐ ศิริภาพร
เลขาธิการ สผ. และ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(สวทช.) เป็นประธานการ
ลงนามความร่วมมือ เพื่อ
เสริมสร้างความร่วมมือ
ในการรวบรวม จัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ เมื่อวันก่อน
ถือเป็นครั้งแรกที่สอง
หน่วยงานผนึกกำลังต่อ
ยอตฐานข้อมูลความหลาก
หลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์

จาก MOU ดังกล่าว สวทช.จะเชื่อมโยง
ข้อมูลจากศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย Thailand
Bioresourc Research Center หรือ TBRC
ซึ่งเป็นศูนย์จุลินทรีย์และชีววัสดุชั้นนำในระดับ
นานาชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

และอันดับหนึ่งของอาเซียน เน้นการรับฝาก
และให้บริการจุลินทรีย์และชีววัสดุ คลังจุลินทรีย์
ไบโอเทคนี้มีจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 96,000
สายพันธุ์ 1,600 สกุล 4,474 ชนิด และ
ข้อมูลจากธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ
(National Biobank of Thailand หรือ NBT)
ที่สนับสนุนการอนุรักษ์และจัดเก็บตัวอย่าง
ชีวภาพระยะยาวจำนวนกว่าแสนสายพันธุ์ เข้า
สู่ระบบคลังข้อมูลกลางด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของไทย หรือที่เรียกกันว่า TH-BIF
นายประเสริฐ ศิริภาพร กล่าวว่า
ระบบคลังข้อมูลกลางด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของไทยดำเนินการมา 7 ปีแล้ว
ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลาก
หลายทางชีวภาพของไทย ปัจจุบันให้บริการ
ข้อมูลสถานภาพสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม ข้อมูล
ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และข้อมูล



ภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายภาคส่วนช่วยประกอบการตัดสินใจ วางแผนการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์คุ้มครองชนิดพันธุ์และพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ.2564-2570 และกรอบงานคุณหมิง-มอนทรีออลด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย และยกระดับการให้บริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เลขาธิการ สผ.ระบุอยากให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางฯ นี้ เพื่อยกระดับการให้บริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน สวทช.เป็นหน่วยงานที่ 27 เชื่อมโยงข้อมูลบน TH-BIF และจะขยายความร่วมมือต่อไป ตั้งเป้าปี 2570 เพิ่ม

เป็น 32 หน่วยงาน มุ่งสู่การอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ สผ.จัดทำร่าง พ.ร.บ.ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เป็นกฎหมายใหม่ที่มีมาตรการอนุรักษ์ ส่งเสริม กำหนดบทลงโทษ และกำหนดให้จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งคลังข้อมูลกลางฯ จะเติมเต็มเมื่อกฎหมายฉบับใหม่นี้ประกาศใช้

“ความหลากหลายทางชีวภาพของไทยลดลงมาอันดับที่ 16 ของโลก อาจเพราะประเทศอื่นค้นพบสายพันธุ์หรือชนิดพันธุ์พืชและสัตว์มากขึ้น ขณะนี้ สผ.เร่งอัปเดต RED LIST ของไทยเช่นกัน เพื่อขยับอันดับโลกให้ดีขึ้น นอกจากนี้จะอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตอย่างยั่งยืน และเพิ่มพื้นที่คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องทำงานต่อไปอย่างจริงจังยิ่งขึ้น

ทั้งยังสามารถส่งเสริมพื้นที่นาร่องด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” นายประเสริฐกล่าว

ด้าน ศ.ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ กล่าวว่า ไทยติดอันดับ 3 ของอาเซียน เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เรามีลำไยเชียงใหม่ ทุเรียนนนทบุรี ลิ้นจี่สมุทรสงคราม ปลาอินทรีของดีภาคใต้ สายพันธุ์พืชและสัตว์ของไทย หากมีการอนุรักษ์ ควบคุมไม่ให้เกิดสายพันธุ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จะช่วยพัฒนาประเทศ เฉพาะจุลินทรีย์ในคลัง TBRC สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหลักพันล้านบาท ลดการนำเข้า สวทช.มีเป้าหมายยกระดับศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของประเทศให้สามารถสนับสนุนการเติบโตของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) มีฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญของประเทศ อย่างศูนย์ชีววัสดุ

ประเทศไทย และธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ MOU ครั้งนี้เรานำคัดเลือกสายพันธุ์หายาก สายพันธุ์สำคัญๆ ของคลังจุลินทรีย์ และธนาคารชีวภาพเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

“จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ไทยมีโอกาสจะสูญเสียสิ่งมีชีวิต พืช สัตว์ จุลินทรีย์ รวมถึงปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์ ซึ่งธนาคารทรัพยากรชีวภาพได้จัดเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์เอาไว้ในระยะยาว หากอนาคตสูญพันธุ์ก็ยังมีตัวอย่างในคลังทรัพยากรชีวภาพและศูนย์ข้อมูลกลางฯ ของประเทศ ที่ผ่านมาตรฐานชีววัสดุประเทศไทย ซึ่งจัดเก็บสายพันธุ์จุลินทรีย์มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนในด้านเกษตรเพื่อควบคุมโรคพืช อุตสาหกรรมสิ่งทอหรือเยื่อกระดาษทดแทนการใช้สารเคมี จุลินทรีย์ขจัดคราบไขมันที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม” ศ.ดร.ชูกิจเน้นย้ำ

ดร.ศิษฏก ทองสิมา ผอ.ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ กล่าวว่ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) สนับสนุนการอนุรักษ์และจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพระยะยาวอย่างมีคุณภาพ หนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เน้นการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทรัพยากรและทำหน้าที่เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ผลงานสำคัญเรามีระบบ

เก็บรักษาตัวอย่างที่ให้บริการแก่องค์กรสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เช่น ละอองละมั่ง กลุ่มสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หรือพลับพลึงธารระนองที่ใกล้สูญพันธุ์จากระบบนิเวศ

“ทรัพยากรชีวภาพที่เป็นพืชในไทยมีไม่น้อย 12,000 ชนิด มีพืชป่าในธรรมชาติ หลายชนิดเสี่ยงสูญพันธุ์ ถูกคุกคาม หลายชนิดเป็นพืชถิ่นเดียว พบที่ไทยแห่งเดียวในโลก อย่างชมพูสุริน จ.กระบี่ NBT ป้องกันความเสี่ยงการสูญพันธุ์ เก็บอนุรักษ์เมล็ด เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อสำรองพันธุกรรม นอกจากพืชป่า ยังเก็บพันธุกรรมพืชปลูก เราพัฒนาแพลตฟอร์ม V-store Virtual Storage เป็นคลังข้อมูลเช่นกัน หากอนาคตชนิดพันธุ์นั้นๆ ลดน้อยลง ทุกวันนี้ไทยเผชิญน้ำป่าไหลหลาก ไฟป่ารุนแรง ปะการังฟอกขาว ซึ่งเป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตยากต่อการควบคุม NBT ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจและจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพของพืชและสัตว์ที่มีความเสี่ยง เป็นตัวอย่างชีวภาพระยะยาวที่มีความมั่นคงและยั่งยืน ข้อมูลที่ธนาคารจัดเก็บยังเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากร” ดร.ศิษฏกกล่าว และว่า ความร่วมมือบูรณาการข้อมูลจาก MOU ครั้งนี้ จะยกระดับคลังกลางข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของไทย เกิดผลดีต่อการฟื้นฟูสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน.

รับมือก๊าซอ่าวไทยเข้าขั้นวิกฤต • **ทวงลดนำเข้า LNG** ต้นเหตุค่าไฟพุ่ง

พลังงานต้น เจริญ OCA

ตั้งทีม เจรจ

ผู้เชี่ยวชาญพลังงาน ซึ่ปริมาณ
สำรองก๊าซของไทย ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เข้าขั้นวิกฤต วางแผนจัดหาก๊าซถึง
ปี 2580 ต้องนำเข้า LNG กว่า 50%
ราคาผันผวนเป็นต้นเหตุค่าไฟฟ้า
พุ่งทะยาน เร่งหาทางออก รัฐบาล
เดินหน้าเจรจ OCA หากก๊าซราคาถูก
ทดแทนนำเข้าก๊าซแอลเอ็นดี

ต่อมา 02



ฐานเศรษฐกิจได้จัดงานสัมมนา
“พลังงานราคาถูก.. ทางรอดเศรษฐกิจ
ไทย” โดยได้รับเกียรติจากนาย
ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ ปลัด
กระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถา
พิเศษในหัวข้อดังกล่าว พร้อมทั้ง

เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “ทางรอด
พลังงานไทย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน”
ได้รับเกียรติจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพลังงาน มาแลกเปลี่ยนถ่ายทอด
ประสบการณ์ และทิศทางนโยบาย
เพื่อหาทางออกร่วมกันในการจัดหา
แหล่งพลังงานให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ภายในประเทศ ในราคา
ที่เป็นธรรมและมีเสถียรภาพ

ไทยเจวิกฤตก๊าซขาดแคลน

ดร.ศุภจิต นาครทรรพ
ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียม
และพลังงานแห่งประเทศไทย ซึ่ให้
เห็นว่า ประเทศมีความจำเป็นต้อง
เร่งจัดหาแหล่งพลังงาน โดยเฉพาะ
แหล่งก๊าซธรรมชาติที่ยังมีความ
จำเป็นในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน
เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงหลักในการ
ผลิตไฟฟ้าที่ปล่อยคาร์บอน
ไดออกไซด์น้อยสุด เมื่อเทียบกับ
เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทอื่น

ขณะที่ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ
ของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนเข้าขั้นวิกฤตและไม่มีการค้นพบ
แหล่งก๊าซใหม่มาตั้งแต่ปี 2548
ขณะที่ปริมาณก๊าซจากแหล่งในอ่าว
ไทย และแหล่งนำเข้าจากเมียนมา
และเขตพัฒนาร่วม (JDA) ลดลง
อย่างน่ากังวล ส่งผลให้ประเทศไทย
ต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) มากขึ้น กระทบโดยตรง

ต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนและภาระ
งบประมาณของรัฐ นอกจากนี้
รายได้จากการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง
กับปิโตรเลียมยังลดลง กระทบต่อ
เศรษฐกิจจริง (real sector) และ
บริษัทผู้รับสัมปทานหลายแห่งเริ่ม
ชะลอการลงทุนหรือลดการจ้างงาน

แนวทางการจัดหาแหล่ง
พลังงานสำคัญ จึงเป็นเรื่องของการ
เร่งเจรจพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา
(Overlapping Claims Area หรือ
OCA)ภายใต้กรอบ MoU ปี 2544
เป็นทางออกที่สำคัญ เนื่องจากเป็น
แหล่งที่มีศักยภาพ คาดว่าอาจมี
ปริมาณก๊าซสำรองประมาณ 9 ล้าน
ล้านลูกบาศก์ฟุต คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท สามารถ
ช่วยลดการนำเข้า LNG ที่มีราคา
ผันผวนได้อย่างมาก และสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ

อีกทั้ง การวางท่อก๊าซจาก
พื้นที่ OCA เชื่อมเข้ากับท่อใน
อ่าวไทยก็สามารถทำได้ในเวลาเพียง
3-5 เดือน เนื่องจากโครงสร้าง
พื้นฐานมีความพร้อมอยู่แล้ว ซึ่งจะ
ส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากท่อใน
ทะเลเต็มความสามารถมากขึ้น
และจะช่วยลดราคาเนื้อก๊าซได้อีก
ทางหนึ่ง

“ท่อส่งก๊าซในอ่าวไทยที่มี
ความสามารถในการส่งก๊าซถึง 3,800
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่ปัจจุบัน

ใช้งานเพียง 65% หากเพิ่มปริมาณการใช้ก๊าซผ่านท่อ จะช่วยลดค่าบริการผ่านท่อและทำให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดร.ดุริจิตต์ ชี้ให้เห็นอีกว่าวิกฤตรัสเซียบุกยูเครนในปี 2565 ส่งผลให้ราคาก๊าซ LNG พุ่งสูงขึ้นถึง 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู ทำให้ไทยต้องนำเข้า LNG ในราคาก๊าซที่สูงลิ่ว เป็นช่วงวิกฤตทำให้ค่า Ft เพิ่มขึ้นถึง 8 บาทต่อหน่วย และเป็นภาระต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาลังงานของไทย เพื่อไม่ให้กระทบเศรษฐกิจในระยะยาว จึงจำเป็นต้องเร่งเจรจาเขตไหลหวั่นกับหวั่นเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองก๊าซในประเทศ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมถึงความกล้าหาญของรัฐบาลในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

ก๊าซมีความจำเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน

ดร.อารีพร อัครินพงศ์พันธ์ นักวิชาการด้านนโยบายพลังงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ช่วงของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดนั้น ก๊าซธรรมชาติยังถือว่ามีความสำคัญ แต่ปริมาณก๊าซในอ่าวไทยลดลงต่อเนื่อง เห็นได้จากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ระบุว่าการผลิตก๊าซในอ่าวไทยของไทยและบนบกจะลดลงเหลือเพียง 1,702 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปี 2580 จากปัจจุบันผลิตที่ 2,645 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งจะส่งผลให้ต้องนำเข้า LNG ในราคาที่ผันผวนในปริมาณที่มากขึ้น 1,768 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ใน

ปี 2580 จากปัจจุบันนำเข้า 923 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

“หากไทยนำเข้า LNG ปริมาณ 10 ล้านตันในปี 2567 อ้างอิงราคา spot จะเกิดส่วนต่างของราคากับราคาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในอ่าวไทย ทำให้ต้นทุนก๊าซฯ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 33.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู และส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นถึง 595,129 ล้านบาทต่อปี”

เพื่อลดภาระการนำเข้า LNG จึงจำเป็นต้องจัดหาจากแหล่งก๊าซที่มีศักยภาพ ซึ่งหนีไม่พ้นพื้นที่ OCA ที่คาดว่าจะมี ก๊าซธรรมชาติ 10 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และน้ำมันดิบ 300 ล้านบาร์เรล ที่จะมาตอบโต้หวั่นราคาก๊าซ และยังสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปีโตรเคมี ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นผลบวกต่อประเทศไทย หากมองภาพสังคมสามารถสร้างทักษะ แรงงานที่มี

ความจำเป็นของพื้นที่กับซ้อน ไทย-กัมพูชา



ข้อพิจารณา

- ปริมาณสำรองก๊าซของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจนเข้าขั้นวิกฤต
- ไม่มีการพบหรือผลิตแหล่งก๊าซใหม่ มาตั้งแต่ปี 2548 ก๊าซจากเมียนมา และ JDA ผลิตได้มีน้อยลง
- การผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศเริ่มลดลง
- ต้องนำเข้าก๊าซ LNG จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นกระทบค่าไฟฟ้า
- การจัดเก็บรายได้จากการผลิตปิโตรเลียมลดน้อยลงกระทบงบประมาณแผ่นดิน
- บริษัทผู้รับสัมปทานเริ่มชะลอการลงทุน ลดการจ้างงานก่อนตัวไปลงทุนที่อื่น

ฐาน INFO GRAPHIC



ขั้นตอนสู่การแก้ปัญหา

- ยึดการเจรจาภายใต้กรอบ MOU 2544 ขอความเห็นชอบรัฐสภา
- กำหนดคลื่นแบ่งเขตทางทะเลไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ซ้อนบน (เหนือเส้นรุ้ง 11 องศาเหนือ)
- กำหนดขอบเขตพื้นที่พัฒนาร่วม และกำหนดหลักการแบ่งปันค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ส่วนกลางเพื่อทำข้อสรุป JDA
- เสร็จตกลงระบบ/เงื่อนไขสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม ที่จะนำมาใช้กับบริษัทที่จะลงทุนสำรวจ/ผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม JDA
- เสร็จตกลงเรื่องจัดการ/สัดส่วนสิทธิประโยชน์ของบริษัผู้รับสัมปทาน/ผู้รับสัญญาที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้เคยให้สัมปทานปิโตรเลียมตามกฎหมายของแต่ละประเทศ กับกันไว้เดิมในพื้นที่
- เสร็จตกลงโครงสร้างการบริหารองค์กรร่วมงบประมาณดำเนินการ และร่างกฎหมายอนุวัติการจัดตั้งองค์กรและบริหารพื้นที่ JDA
- เสร็จตกลงแนวปฏิบัติด้านศุลกากร / ภาษีอากร / สิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสำรวจ/ผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ JDA
- เสร็จตกลงเขตอำนาจทางอาณา และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม ได้แก่ การเดินเรือ การประมง
- นำข้อตกลงต่างๆ เสนอต่อรัฐบาลและรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนลงนามในความตกลงกติกาสัญญา และตรากฎหมายอนุวัติการ

• ที่มา : สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย





สารีร์
ประกอบชาติ

ดร.ศุรุจิต
นาครรทสว

ดร.อารีศว
อัศวินพงศ์พันธ์

อักษิณ รัตนเดิลก ณ กูเกิต

วุฒินกร สติจิต

สุกลักษณ์
กาญจนบุณต์

ฝีมือ และภาครัฐจะได้มาซึ่งการผลิตปิโตรเลียมด้วย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ภาครัฐควรต้องไปเจรจาต่อคือ การให้สิทธิสัมปทานบริษัทข้ามชาติตั้งแต่ 50 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย ภาครัฐควรเจรจากับบริษัทพลังงานข้ามชาติว่าจะให้สิทธิบริษัทพลังงานไทยร่วมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้หรือไม่

ทวงกติกาย OCA ussrจุ แผนพลังงานชาติ

นายสารีร์รัฐ ประกอบชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า ตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) ของสนพ. ยังไม่ได้นำการจัดหาก๊าซจากแหล่ง OCA มาบรรจุอยู่ในแผน เนื่องจากยังไม่มี ความชัดเจนในการเจรจา แต่มอง

ว่า OCA มีความสำคัญและจำเป็น เนื่องจากจะเป็นแหล่งก๊าซขนาดใหญ่ ต้นทุนเนื้อที่มีราคาไม่สูงเกินไป และราคาไม่ผันผวนเมื่อเทียบกับ LNG ถ้าสามารถเดินหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ก็จะสอดคล้องกับแผนพลังงานชาติที่ต้องการก๊าซในระยะยาว แต่หาก OCA ยังไม่เกิดขึ้น การบริหารจัดการก๊าซ LNG แบบสัญญาระยะยาวก็จำเป็นและต้องมีสัดส่วนที่มากขึ้น เนื่องจากจะได้ราคาที่ถูกกว่าหรือจากตลาดจร

นายวุฒินกร สติจิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ก๊าซธรรมชาติยังมีความสำคัญในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน เนื่องจากการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนยังเติบโตไม่เต็มที่ ดังนั้น การจัดหาแหล่งก๊าซจึงมีความจำเป็น หาก

รัฐบาลสามารถเจรจาพื้นที่ OCA ได้สำเร็จ ก็จะเป็นผลดีต่อประเทศ เพราะอยู่ใกล้กับแหล่งก๊าซที่ไทยพัฒนาในปัจจุบัน ลักษณะทางธรณีวิทยาที่ใกล้เคียงกัน มีโครงสร้างท่อก๊าซ รองรับอยู่แล้ว

ดังนั้น การเจรจาพื้นที่ OCA และแบ่งผลประโยชน์ปิโตรเลียมภายใต้ MOU 44 นั้น จะทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศและมีราคาสมเหตุสมผลมากขึ้น และมีราคาต้นทุนที่ถูกลงได้เมื่อแหล่งพลังงานถูกนำมาใช้จะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ถือว่าได้ประโยชน์ทั้ง 2 ประเทศ

“ในอนาคตยังไม่สามารถทราบได้ว่า การเจรจาจะสำเร็จหรือไม่ ซึ่งประเทศจะต้องมีทางเลือกสำรอง เพราะเชื่อว่าการใช้ก๊าซ LNG ยังคงเป็นทางเลือกที่สามารถเดินหน้าต่อได้ทันที”

รัฐบาลถึงกิมารากา

นายอติเรต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่า การเจรจาพื้นที่ OCA มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในรัฐบาลชุดปัจจุบัน เพราะไม่มี ยุทธศาสตร์ที่บรยากาศระหว่าง 2 ประเทศดีขึ้น และมองว่า เรื่องนี้ไม่ควรเป็นเรื่องการเมือง และเรื่องเกาะกูดไม่เกี่ยวกับ OCA ในสนธิสัญญาออกไว้ชัดเจน ควรเดินหน้าตามกรอบ MOU 44 แต่ ถ้ายกเลิกเรื่องจะไม่จบ รัฐบาลควร ตั้งทีมเจรจาที่ได้รับการยอมรับ หารือที่มีบารมี มีทีมที่เป็นข้าราชการ ประจำซัพพอร์ท มีเวทีสื่อสาร พูดคุย สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย แบบ Focus Group เพื่อมารับฟัง ซึ่งกันและกัน

“ที่ผ่านมามีอดีตรัฐมนตรี พลังงานทั้งในและของต่างประเทศ ให้เร่งเดินหน้าการเจรจา และพัฒนา ประโยชน์ ตามหลัก JDA แบบ โปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้าง ประโยชน์ให้กับประเทศ เพราะ เวลานี้ไทยบอบช้ำเพียงพอแล้ว ทั้ง จากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจโลก”

นายสุกัลลักษณ์ กาญจนจุนดี นักวิชาการอิสระ ได้เปิดเผยผลการ ศึกษาปัญหาพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันระหว่างไทยและกัมพูชา

: ข้อพิจารณาเรื่องเขตแดนทางทะเล และการแบ่งปันผลประโยชน์ใน ทรัพยากรปิโตรเลียมว่า สำหรับการ เจรจาทันที OCA นั้น ในผล การศึกษามีข้อเสนอแนะว่า การ ดำเนินการตาม MOU 2544 ควร มี การเจรจาต่อเนื่องเพื่อแบ่งเขตแดน ทางทะเล และกำหนดข้อตกลง ในการพัฒนาทรัพยากรร่วมกัน โดยใช้แนวทางที่เป็นกลางและไม่ยึดติด กับแนวคิดแบบชาตินิยม

เพื่อการลดความตึงเครียด ทางการเมือง ควรมีการสร้างความ เข้าใจระหว่างประชาชนทั้งสอง ประเทศ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ ชัดเจนเกี่ยวกับประโยชน์ที่ทั้งสอง ประเทศจะได้รับจากการพัฒนา ทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อน

อีกทั้ง ควรนำแนวทางการ พัฒนาร่วมระหว่างไทยและมาเลเซีย มาเป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไข ปัญหาข้อพิพาททางทะเล การนำ แนวทางนี้มาใช้กับกัมพูชาจะช่วย ให้การเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่นและ สร้างผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึง การปรับปรุงกฎหมายและข้อตกลง ระหว่างประเทศ ควรมีการพิจารณา และทบทวนข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์ในเขตแดน ทางทะเล เพื่อให้การเจรจาเป็นไป ตามกฎหมายสากลและเกิดความ ยุติธรรมทั้งสองฝ่าย ●

OCAความหวังใหม่ เพิ่มสำรองก๊าซไทย

ปลัดกระทรวงพลังงาน เผย OCA เป็นความหวังช่วยลดนำเข้า LNG ในอนาคต หลังปริมาณการผลิตก๊าซของประเทศลดลงต่อเนื่อง ชีพลังงานราคาถูก เป็นแค่ 1 ในองค์ประกอบของทิศทางพลังงาน แต่ต้องคำนึงถึงความมั่นคง และลดโลกร้อนควบคู่ด้วย

ในงานสัมมนา “พลังงานราคาถูก... ทางรอดเศรษฐกิจไทย” จัดโดยฐานเศรษฐกิจ ได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ สินสุประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อดังกล่าว

ต่อหน้า 02

หัวข้อ

OCA

โดยชี้ให้เห็นว่า เรื่องราคาพลังงานถือเป็น 1 ใน 3 สิ่งในการวางแผนหรือกำหนดทิศทางด้านพลังงานของประเทศ เพราะนอกจากราคาที่เป็นธรรมแล้ว พลังงานจะต้องมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ

รองรับกับความต้องการใช้ได้

อีกทั้งต้องตอบโจทย์เป้าหมายระดับโลก ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปัจจุบันเทรนด์ของโลกให้ความสำคัญกับประเด็นในการลดภาวะโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งในส่วนของประเทศไทยได้ไปให้พันธสัญญาไว้กับโลกที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (ในปี 2065) โดยส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดได้คือ การเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด หรือพลังงานสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ไทยต้องเร่งดำเนินการ ให้เป็นส่วนหนึ่งของโลก

สิ่งเหล่านี้มันต้องเบรคและต้องสร้างสมดุล ให้ได้ว่าทำอะไรเราถึงจะมีพลังงานราคาถูก มีความมั่นคง และสะอาดตรงนี้คือโจทย์ของกระทรวงพลังงาน

“กระทรวงพลังงานไม่ได้มองแค่ราคาพลังงานถูก แต่ยังมีเรื่องความมั่นคง การรักษาเสถียรภาพด้านราคา ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศ ไปพร้อมกันด้วย”

ทั้งนี้ เมื่อมาพิจารณาการจัดหาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า กลับลดลง จากเดิมเคยผลิตก๊าซได้ 70-80% ปัจจุบันเหลือเพียง 56% ของความต้องการใช้ก๊าซ ส่งผลให้ต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาทดแทนราว 33% และส่วนหนึ่งมีการนำเข้าจากเมียนมาสัดส่วน 11% ซึ่งในอดีตเมื่อ 8 ปีที่แล้วไทยเคยนำเข้า LNG ประมาณ 4-5 ลำเรือ แต่ปัจจุบันต้องนำเข้าถึง 90 ลำเรือ เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ก๊าซในอ่าวไทยกลับลดลง และแหล่งผลิตก๊าซในเมียนมา เริ่มถดถอยลงหลังจากใช้งานมานาน ส่วนปริมาณน้ำมันที่จัดหาได้และใช้ในประเทศก็เริ่มลดลงจากเดิมเคยจัดหาได้ 15% แต่ในปี 2567 เหลือเพียง 7% ของความ



ประเสริฐ
สินสุประเสริฐ

ต้องการใช้ทั้งหมด

“ในปีนี้อัตรายังโชคดีที่สามารถผลิตก๊าซจากแหล่งเอราวัณที่ระดับ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันได้ พื้นที่จาก 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และ 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันได้อย่างต่อเนื่อง”

ขณะที่การใช้ไฟฟ้าของไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 2 ปีนี้ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนมากขึ้น โดยในปี 2566 ยอดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 7% จากปกติจะเติบโตประมาณ 2% ทุกปี และในปี 2567 นี้ คาดว่า จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 5-6% แสดงให้เห็นว่าไทยยังมีความต้องการปริมาณไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

“ปี 2566 การใช้ไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้า (กฟผ. กฟภ. กฟน.) ทะลุ 2 แสนล้านหน่วย เป็นสถิติใหม่ สูงกว่าปีก่อนเกิดโควิด (2562) ในปีนี้มั่นใจว่าการใช้ไฟฟ้าจะสูงกว่าเดิมอย่างน้อย 5-6% แม้ช่วงนี้อากาศจะเย็นลง แต่การใช้ไฟฟ้าก็ยังสูงขึ้นเช่นกัน”

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญสำหรับประเทศคือการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งคุณภาพการให้บริการไฟฟ้าของไทยยังอยู่ในระดับต้นๆ ของอาเซียน โดยมีเกณฑ์ดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (LOLE) ตลอด 1 ปีไม่เกิน 0.7 วันต่อปี ดังนั้นไทยยังมีความมั่นคงด้านพลังงานและยังเป็นประเทศที่น่าลงทุน โดยจะเห็นได้จากการเข้ามาลงทุนของธุรกิจ Data Center จำนวนมาก ที่หนีจากเวียดนามมีไฟฟ้าตกและดับบ่อย มาลงทุนไทยแทน เหตุการณ์เหล่านี้ บ่งบอกได้ว่า ความ

มั่นคงด้านพลังงานถือเป็นจุดที่สำคัญกว่าราคาค่าไฟฟ้า ที่จะตัดสินใจเลือกประเทศที่จะมาลงทุน

ส่วนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าในร่างแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือที่ดีที่ฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างจัดทำ ได้กำหนดไว้ว่าภายในปี 2580 จะให้เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดกว่า 51% ขณะที่เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติ จะลดสัดส่วนลงเหลือ 41% และถ่านหิน/ลิกไนต์ สัดส่วนลดลงเหลือ 7% ขณะที่ปัจจุบันการพัฒนาพลังงานสะอาด สามารถดำเนินการได้แล้วในสัดส่วน 26% ส่วนก๊าซธรรมชาตินี้ยังมีสัดส่วนการใช้ผลิตไฟฟ้าที่ราว 6%

อย่างไรก็ตาม จากที่ประเทศต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศมามาก ย่อมส่งผลต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า เพราะไฟฟ้ามีความต้องการใช้เพิ่ม รวมถึงก๊าซธรรมชาติเช่นกัน แต่แหล่งผลิตภายในประเทศถดถอย ในอ่าวไทยการผลิตลดลงเรื่อยๆ กระทรวงพลังงานพยายามหาทาง ที่จะทำให้ค่าไฟถึงประชาชนราคาถูกลงที่สุด โดยเฉพาะการเร่งจัดหาและใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานในประเทศ ที่จะต้องมีการเปิดยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบก รอบ 25 และรอบที่ 26 ในทะเล

รวมถึงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา หรือ OCA ที่เป็นความหวังในอนาคตว่า จะเกิดขึ้นมาช่วยลดการนำเข้าก๊าซ LNG ของประเทศลงได้ ●